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งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่สาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอ
๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๕.๒ ญัตติขออนุมัติแก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๕.๓ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณึ!มใด้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๕.๔ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณ!ม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ -  บ้านอ่างวังแก้ว •ช่วง'บ้าน 
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๓๗.นายธนขาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง
๓๘.นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๓๙.นางสาวอโณทัย ไซยวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
๔๐.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง บักวิขาการคอมพิวเตอร์ขำนาญการ
๔๑.นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ
๔๒.นางวนิดา เพขรกาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔๓.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๔๔.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
๔๔.นายพรฑศพล ซมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๖.นางสาวแสงดาว ตาโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
๔๗.นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน
๔๘.นางสาวภาวิณี ต๊ะเฟย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๙.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการ
๔๐.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ซ่วยนักจัดการงานทั่วไป

เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุม 

จำนวน ๓๐ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณ 
เชิญสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์ บ ัดน ี้สมาซ ิกครบ องค ์ป ระช ุมแล ้ว  ข อ เร ีย น เช ิญ ท ่าน ถ าว ร  บ ุป ผาเจร ิญ
เลขานุการสภาฯ ประธานสภาองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำปาง ข ึ้นบ ัลล ังก ์และทำหน ้าท ี่

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ



นายถาวร บ ุปผาเจริญ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประธานสภาฯ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒(ะ๖๔ ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ

- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

■ เร่ืองแรก รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. ตามที่สภาอบจ.ลำปาง ได้อนุมัติให้อบจ.ลำปางใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑) จำนวน ๗๖ โครงการ รวมจำนวน 

๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ในคราว 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ และกองช่างแจ้งขอยกเลิกโครงการก่อสร้างคลองส่งนี้าคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ท่ี ๒ -  บ้านดอนแก้ว หมู่ที ่ ๖ -บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบล 
ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จำนวน ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทล้วน) 
คงเหลือจำนวน ๗๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท (หกสิบล้าน 
สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทล้วน) และได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จำนวน ๗๒ โครงการ จำนวน ๕๑,๑๙๐,๓๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่ง 
แสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนหก 
หมื่นบาทล้วน)คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ 
เป็นเงินจำนวน ๕,๙๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒. สภาอบจ.ลำปาง ได้อนุมัติให้อบจ.ลำปางใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓๘ โครงการ รวมจำนวน 
๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในคราว 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวน ๘๒,๒๕๗,๖๐๐.๒๔ บาท (แปดสิบสองล้านสอง 
แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทยี่สิบสี่สตางค์) คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ 
ระหว่างการก่อสร้าง คือโครงการพัฒนาระบบนํ้าประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก 
โดยทำการก่อสร้างระบบนํ้าประปาและระบบกระจายนํ้าประปาในหมู่บ้าน บ้าน 
แม่สุก หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖ บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ และบ้านแม่สุข 
สามัคคี หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งขณะนึ๋ได้ทำการ



เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓ งวด จำนวนเงิน ๑๑,๖๗๐,๘๑๑.๒๔ บาท (สิบเอ็ดล้าน 
หกแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) คงเหลืออีกจำนวน ๒ งวด 
จำนวน ๖,๓๙๘,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทล้วน)
๓. สภาอบจ.ลำปาง ได้อนุมัติให้อบจ.ลำปางใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๘ โครงการ รวมจำนวน 
๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในคราวประชุม 
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
และได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๘ โครงการ 
จำนวน ๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทล้วน)
๔. สภาอบจ.ลำปาง ได้อนุมัติให้อบจ.ลำปางใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (ครั้งที่ ๒) เพื่อดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโค 
วิด ๑๙ ให้กับประขาซนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (เจ็ดสิบล้านบาทล้วน) ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และได้ 
ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนตามโครงการสร้า'งภูมิคุ้มกันโรคโควิด ๑๙ ให้กับประซาซน 
จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
คงเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 
จำนวน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แจกให้กับทุกท่าน หากท่านต้องการทราบ 
รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองคลัง
■ เร่ืองทีส่อง การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มี 
ช้าราซการและพนักงานจ้าง สังกัดกองซ่าง เกษียณอายุราขการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑.นายทรงๅฒิ นครังกุล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาขำนาญการ
๒.นายประหยัด เรือนปรางค์ ตำแหน่ง นายซ่างโยธาอาวุโส
๓.นายวิรัขขัย เส่ียมแหลม ตำแหน่ง นายซ่างโยธาอาวุโส
๔.นายประดิษฐ คำตุ้ย ตำแหน่ง นายซ่างโยธาอาวุโส
๔.นายอดิศักดี้ สุธรรมปวง ตำแหน่ง คนสวน
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับช้าราซการ พนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ท่ี 
เกษียณอายุราซการในปีนี้ ซี่งเป็นบุคลากรที่รับราซการมาเป็นระยะเวลา 
ยาวนาน ตลอดเวลาที่รับราซการได้ทุ่มเทกำสังกาย กำลังใจในการปฏินัติหน้าที่ 
ราซการด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนประสบผลสำเร็จ และทำประโยซน์มากมาย 
ให้กับทางราซการ จึงซอเรียนเซิญสมาซิกทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต งาน



๖

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เกษียณอายุราชการในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง 
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัน ๑ 
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน ๒๕๖๔
- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๖๑ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสฺอบ
- ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมขอเชิญ -ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติในที,ประชุม
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ เห็นขอบ ■ จำนวน ๒๘ เสียง- 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๘ เสียง ให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระท่ีสอง
■ จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ ในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๑ เรียบร้อยแล้วและในวาระที่ ๒ ข้ันตอน 
ของการแปรญัตติ ที่ประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบได้กำหนดระยะเวลาให้ยื่นเสนอคำ 
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันท่ี ๑๗ ,๑๘ และ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้ัน ๔ และ คณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการ



นายถาวร บุปผาเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้ัน ๔ เรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาฯ -ฃอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการพิจารณาการแปรญัตติในวาระ ๒
นายประสิทธ้ี เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพและสมาชิกสภา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายงานผลการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้ัน ๔ ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณา โดยสภาได้กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๗,๑๘,๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำนักงานเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้ัน ๔ และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้กำหนดนัด 
ประชุมในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช้ัน ๔ น้ัน ปรากฏ'ว่า'ได้มื 
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ย่ืน 
เสนอคำขอแปรญัตติ จำนวน ๑ รายการ และนายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง ได้ย่ืนเสนอคำ 
ขอแปรญัตติ จำนวน ๒ รายการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยมี 
นายประสิทธิ้ เตขะปลูก ประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ อีก ๕ คน มา 
ประชุม โดยมืผู้เข้าร่วมประชุมอีก ๙ คน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอผลการพิจารณาต่อสภา ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการฯโดยมีกระผม นายประสิทธี้ เตซะปลูก เป็นประธานกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ นางธยานี ศรีโรจนกุล เป็นเลขานุการกรรมการแปร 
ญัตติร่างข้อบัญญัติ
๒. ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้มาซี้แจงแทนคือนางสาว 
พรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
๓. ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕” ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
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๘

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้!ข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแกไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนรวม
ทังสิน ๖๕๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท
ไม,มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแกไข
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายไต้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั่งสิน ๖๕๐,๖๗๒,๐๐๐ บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไต้ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๑๘,๓๑๑,๔๗๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแกไข
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ด้านบริการชุมชนและสังคม
■ แผนงานการสืกษา ยอดรวม ๓๗,๗๓๕,๒๗๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๑๖,๖๘๐,๘๔๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ - ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานสังคมสงเคราะห้ ยอดรวม ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๕๒,๑๘๘,๒๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน ยอดรวม ๑๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๓๔,๓๕๖,๗๐๐ บาท
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมืองลำปาง
ขอแปรญ ัตต ิต ัดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใข้ร่วมกัน หน้า ๒๕๒ 
รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใข้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบล 
บ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปรากฏว่า ท่านนิธิกร ธรรมลังกา ไต้เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าวทิ้งทั่ง



๙

นายประสิทฮ เตซะปลูก จำนวน เนื่องจากเอกสารแสดงสิทธิที่ดินที่ใซ้ประกอบการดำเนินการตาม 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง โครงการไม่ครบถ้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลา

ขั้นตอนการขออนุญาตได้ จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแก้ปีญหาในด้านอื่น 
ที่ประซาซนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณามีมติเห็นซอบ จำนวน ๔ เสียง ตามดำซอแปรญัตติของนายนิธิกร 
ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เซต ๙ อำเภอเมืองลำปาง 
ด้านเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๒๐๔,๘๓๘,๙๕:๐ บาท
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางและนายนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมืองลำปาง
- โดยท่านนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ 
อำ๓ อเมืองลำปาง
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล หน้า ๓๒๔ รายการที่ ๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสัก หมู่ 
ท่ี ๓ ต ำบ ล บ ้าน เอ ื้อ ม  อ ำ เภ อ เม ือ ง ล ำป าง  จ ังห ว ัด ล ำป าง ต ั้งไว ้จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่า ท่านนิธิกร ธรรมลังกา ได้เสนอขอแปรญัตติตัด
โครงการดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ 
สนับสบุน ํโครงการดังกล่าว จากกรมทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อม 
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแถ้นิญหาในด้านอื่นที่ประขาขนได้รับ 
ความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา มืมติเห็นชอบ 
จำนวน ๔ เสียง ตามคำขอแปรญัตติของนายนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมืองลำปาง 
■ และท่านตวงรัตน์ โล่ห็สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
■ ขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟ้ลค์ 
คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านโปงหลวง หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลบ้านเอื้อม -  บ้านค่าหลวง 
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ 
ตารางเมตร จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ 
และไม่สะดวกต่อการสัญจรของประซาซนในพื้นที่ จึงมืความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ
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นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประซาซนตลอดจนผู้ใซ้เส้นทางนี้ได้รับ 
ค ว าม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ป ล อ ด ภ ัย ใ น ก า ร ใ ซ ้เส ้น ท า ง ส ัญ จ ร ท ี่ไ ด ้ม า ต ร ฐ า น  
คณะกรรมการแปรญัตติพ ิจารณา มีมติเห็นซอบ จำนวน ๕ เสียง ตามคำขอ 
แปรญัตติของท่านตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้านการดำเนินงานอื่น
-งบกลาง ยอดรวม ๗๖,๕๐๓,๕๗๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไต้รับอนุมีติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 
ส่วนท้องถ่ิน ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้!ข
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัตินี้ ไม'มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๔. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติมาพร้อมบันทึกนี้แล้ว
หากมีคำผิดใดหรือมีข้อความผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับการตั้งหมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย หรือรายละเอียดรายจ่าย ที่ไม'ถูกต้องในร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว 
เห็นควรให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ปัดการ 
ประขุมเวลา ๑๐.๓๕ น.
-ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไต้ซี้แจงผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมานั้น^ 
ท่านสมาขิกทุกท่านคงทราบมาบ้างแล้วตามรายงานการประขุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติที่ได้ส่งให้กับสมาขิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ 
วรรคหนึ่งไต้กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง 
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
ดังนั้นจะต้องให้สภาแห่งนี้ไต้ดำเนินการพิจารณาตามข้อ ๕๑ โดยพิจารณาเรียง 
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ เริ่มจากการที่คณะกรรมการแปรญัตติไต้
เสนอรายงานผลการพิจารณาไปแล้ว ในข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม ๓๔,๓๕๖,๗๐๐ บาท 
มี ท่านนิธิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ 
อำ๓ อเมืองลำปาง
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารญปการ ก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใข้ร่วมกัน หน้า 
๒๕๒ รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างสาธารณประโยซน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขต 
ตำบลบ้านเอื้อม อำ๓ อเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ต้ังไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ได้เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน เนื่องจากเอกสารแสดง 
สิทธิที่ดินที่ใช้ประกอบการดำเนินการตามโครงการไม่ครบถ้วน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถระบุห้วงระยะเวลาขั้นตอนการขออนุญาตได้ จึงเห็นควร 
นำงบประมาณไปแก้ป้ญหาในด้านอื่นที่ประซาขนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน 
มากกว่า ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับ ท่านนิธิกร 
ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมือง 

คือ ตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน
- ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ -ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

คือตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน โปรดยกมือ จำนวน ๒๘ เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๘ เสียง ตามมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน 

ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
-ต่อไปด้านเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๒๐๔,๘๓๘,๙๕๐ บาท 
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือท่านตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางและท่านนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมืองลำปาง
- โดยท่านนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ 
อำ๓ อเมืองลำปาง
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ชุดเจาะ 
บ่อบาดาล หน้า ๓๒๕ รายการที่ ๑ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านลัก หยู่ 
ท่ี ๓ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งไว้จำนวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอขอแปรญัตติตัดโครงการดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว จาก 
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำงบประมาณ



ไปแก้ปัญหาในด้านอื่นที่ประซาซบได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า ซ่ึงท่ี 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับ ท่านนิธิกร ธรรมลังกา 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำ๓ อเมืองลำปาง คือ 
ตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน
- ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญ้ติเดิม โปรดยกมือ •ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

คือตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นซอบ จำนวน ๒๙ เสียง ตามมติซอง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดโครงการทิ้งทั้งจำนวน 

ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•และท่านตวงรัตน์ โล่ห้สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
-ซอแปรญัตตเิพ ิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ 
แอสฟิลค์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลบ้านเอื้อม -  
บ้านค่าหลวง หมู่ท่ี ๔ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม'น้อยกว่า 
๒,๕๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก สภาพถนน เป็นหลุม 
เป็นปอ และไม่สะดวกต่อการสัญจรของประขาขนในพื้นที่ จึงมีความ'จำเป็น 
เร่งด่วนเพื่อเป็นการแก้!ฃปีญหาความเดือดร้อนของประขาซนตลอดจนผู้ใช้ 
เส้นทางนี้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรที่ได้มาตรฐาน 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับท่านตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคือ เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่ 
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประขุม 
-ผมจะขอมติที่ประขุม
■ สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่เพิ่มงบประมาณ 
ตั้งโครงการใหม่จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง 
■ สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่เพิ่ม 
งบประมาณตั้งโครงการใหม่จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ ■ ไม่มี



๑๓

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๕

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห่สุนทร 
นายกอบจ.ลำปาง

เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง ตามมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่ จำนวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๔
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓
- ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติในที่ประชุม
- ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติในที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง

- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๙ เสียง ให้ตราร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระท่ี ๕ 
เร่ืองท่ีเสนอ
๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ในญัตตินี้มืเรื่องโอนงบประมาณ จำนวน ๖ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง  ๆ
-ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สำหรับญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ รายการที่ ๑-๓ ขอมอบหมายให้ท่านพิษณุพล ประสาน เป็นผู้แถลง
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และรายการที่ ๔-๖ ขอมอบหมายให้ท่านวราวุฒิ หน่อคำ เป็นผู้แถลง 
ขอขอบคุณ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้แถลงประกอบการขออนุม้ติโอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิงก่อสร้าง รายการที่ ๑ หน้า ๒๙๓ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งบประมาณ 
๔๒1๐ 0 0  บาท และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ รายการที่ ๑ หน้า ๓๑๒ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล 
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ปรับปรุง 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ขึ้นใหม่ โดยปรับเพ ิ่มราคาเครื่องกำเน ิดไฟฟ้า จากเดิม 
๔๒,๐๐๐ บาท เป็นราคา ๔๔,๔๐๐ บาท แต่คุณลักษณะคงเดิม ประกอบภับมี 
งบประมาณ ค ่าบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมเคร ื่องจ ักรกลเหล ือจ ่าย จ ึงม ีความ 
จำเป็นต้องโอนงบประมาณ จึงขออนุน้ติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการที่ ๑ หน้า ๒๙๓ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รายการท ี่ ๑ หน้า ๓๑๒ ค ่าบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมเครื่องจ ักรกล จำนวน 
๓,๔๐๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการที่ ๓ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การคำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขออนุบัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การ 
โอนและแก่ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายใน
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งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุม้ติฃองสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมีติต่อไป
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ขณะนี้มีสมาซิกอยูในที่ประชุม จำนวน ๓0 คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
-สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๙ เสียง-
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอบุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ •ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๒๒๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีสอง 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห็ 
สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขออนุมัติ 
โอนงบประมาณ รายจ ่ายตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังห ว ัดลำปาง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง รายการที่ ๑ 
หน้า ๓๑๒ ค่าวัสดุก ่อสร้าง งบประมาณ ๓ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท น้ัน เน ื่องจาก 
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการ 
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปีนง้าว หมู่ที่ ๗ -  บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้างฉัตร 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร 
และทางเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะตำเนินการ 
(ตามหนังสือเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ท่ี ลป ๔๔๘๐๓/ ๗๐๔ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๔๖๔) จึงขออบุมีติโอนงบประมาณ ดังนี้
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โอนลด
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
รายการที่ ๑ หน้า ๓๑๒ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารญปโภค ถนนลาดยาง 
รายการที่ ๓๒ โครงการเสริมผิวจราจร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต บ้านปันง้าว หมู่ที่ ๗ -  บ้านหัวหนอง 
หมู่ที่ ๘ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จ ังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๓.๐๐- ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นท่ีไม่น้อย 
กว่า ๓,๘๒๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๔๘ รายการที่ ๒๙๘ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จีงฃออนุบัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การ 
โอนและแก่ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายในงบ 
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
•ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมา'ซิกอยู่โน,ที่,ประชุม จำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๒๒๖ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
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๑๗

-ต่อไปโอนเรื่องท่ีสาม 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขออบุม้ติโอน 
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ต าม ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำป าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร 
ปกครองส่วนห้องถิ่น รวมจำนวน ๕ รายการ รวมงบประมาณ ๒1๐ ๐๐ 1๐๐๐บาท 
น้ัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง ขอยกเลิกไม่ประสงค์ขอรับ 
เง ินอ ุดหน ุนโครงการพ ัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาท ิตย ์ด ังกล ่าวจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้ว กองช่างจึงขอโอนลดงบประมาณไปตั้ง 
รายการใหม่ หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก ่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค รวมจำนวน ๔ รายการ รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กอง 
ช่างจึงฺฃอโอนลดงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธาณูปโภค รวมจำนวน ๔ รายการ รวม 
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๕ ๑ ๐,๐๐๐ บาท เชื่อม 
ระหว่างบ้านน้ัาจำ หมู่ท่ี ๓ ตำบลเมืองปาน -  บ้านทุ่งสะแกง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน 
ขอ อำเภอเม ืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และม ีความจำเป ็นต ้องดำเน ินการ (ตามหนังสือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ท่ี ลป ๗๔๘๐๕/ ๗๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๔)
๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท เชื่อม 
ระหว่างบ้านทุ่งจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลทุ่งกว่าว อำเภอเมืองปาน -  บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 
๕ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความจำเป ็นต ้องดำเน ินการ (ตามหนังสือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ท่ี ลป ๗๓๗๐๕/ ๘๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔)
๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๔ ๙๓,๐๐๐ บาท เชื่อม 
ระหว่างบ้านทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกว่าว -  บ้านแม่กองปีน หมู่ที่ ๖ ตำบล 
บ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมืความจำเป็นต้องดำเนินการ (ตามหนังสือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ท่ี ลป ๗๓๗๐๕/ ๘๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๔)
๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เชื่อม
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ระหว่างบ้านถํ้า หมู่ท่ี ๑ ตำบลทุ่งกว่าว -  บ้านหนอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านขอ 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องจากเบ้นโครงการที่เกินจักยภาพขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความจำเบ ้นต้องตำเน ินการ (ตามหนังสือองค์การ 
บริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ท่ี ลป ๗๓๗๐๕/ ๘๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔) 
ซ ึ่ง เบ ้น โครงการท ี่เก ิน ศ ักยภาพ ขององค ์กรป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  ม ีความ 
จำเบ้นต้องดำเนินการ จึงขออนุนัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการท ี่ ๒ หน้า ๓๓๒ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๖ หน้า ๓๓๓ อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ทะ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รายการท ี่ ๙ หน้า ๓๓๔ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการท ี่ ๑๐  หน้า ๓๓๔ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๑ หน้า ๓๓๔ อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองยาว ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดด่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทด่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การตำเนินการเบ้นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การ 
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายในงบ 
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเบ้นรายการใหม่ ให้เบ้นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปราย'ขอเซิญ 
- ไม่มี -
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๙ คน ครบองค์ประชุม 
- ผมจะขอมติที่ประชุม
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- สมาซิกทานใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๘ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๘ เสียง อนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง
ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐©๓/ ๓๒๒๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ต่อไปโอนเร่ืองท่ีส่ี
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการขออนุมัติโอน
งบ ป ระ ม าณ ร าย จ ่าย ต าม ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำป าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ด้วยองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการท ี่ ๑ หน้า ๓๔๑ โครงการก่อสร้างสถานีส ูบน ํ้าพล ังงานแสงอาท ิตย์ 
จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งรายการใหม่ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
เนื่องจากบ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ท่ี ๗ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
ไม่ม ืสถานีส ูบนํ้าและท่าน ํ้า จ ึงไม ่ม ืพ ื้นท ี่จะดำเน ินการก่อสร้างตามโครงการ 
ด ังกล ่าวฯ จ ึงขอโอนงบปร&มาณไปต ั้งเป ็นรายการใหม ่ จึงขออนุม ัต ิโอน 
งบประมาณ ดังนี้

โอนลด
งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการท ี่ ๑ หน้า ๓๔๑ โครงการก่อสร้างสถานีส ูบน ํ้าพล ังงานแสงอาท ิตย์
จำนวน ๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าก ่อสร ้างสถาน ีส ูบน ี้าพ ล ังงาน
แสงอาทิตย์ บ ้านแม่วะเด่นขัย หมู่ที่ ๔ และบ้านผดุงราษฎร์ร ังสรรค์ หมู่ที่ ๗
ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
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โอนเพิ่ม
งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายก ารท ี่ ๒ โครงการก ่อส ร ้างส ถาน ีส ูบ น ํ้าพ ล ังงาน แส งอาท ิตย ์ จำนวน 
๑,๕๐๐,0๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน 
แม่วะเด่นชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดตาม 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (กองช่าง) จ ่ายจากเง ิน  
รายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ หน้า ๑๒๐ 
รายการที่ ๑๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุน้ติโอน 
งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ .ศ .๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมีติฃองสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุม้ติต่อไป
'ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยที่จะชักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
'ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกทานใดเห็นซอบอบุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 'จำนวน ๒๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมีติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 'ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ปฺระชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๒๒๘ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

'ต่อไปโอนเรื่องที่ห้า 
'ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได ้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์ โล่ห์สุนทร นายก 
องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำป าง ให ้แถลงป ระกอบ การขออน ุม ัต ิโอน  
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ต าม ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำป าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดยตั้งงบประมาณการรายรับและรายจ่ายไว้
จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ย ังคงม ีการระบาดอย ู่ รัฐบาลได้มี 
นโยบายในการะงับการแพร่เช ื้อโรคดังกล่าว โดยงดจัดก ิจกรรมการประชุม 
สัมมนา และงดก ิจกรรมท ี่ม ีการรวมต ัวก ัน ของป ระซาซน  จ ึงเป ็น เห ต ุให ้ 
งบประมาณรายจ่ายและโครงการต่าง  ๆ ที่ตั้งไวิไม่ได้ดำเนินการ มีเงินเหลือจ่าย 
ดังนี้
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๘,๙๗๔,๐๐๐ บาท
๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท 
๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท
๔. กองคลัง 
๔. กองจ่าง
๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๘. กองการเจ้าหน้าที่

จำนวน ๑,๙๔๔,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๑,๓๑๔,๘๗๐ บาท 
จำนวน ๔๒๑,๖๘๐ บาท 
จำนวน ๑,๑๘๘,๔๔๐ บาท

กองการศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม ีแผนงานท ี่จะดำเน ินโครงการ ใน
ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนี้
๑. โครงการพ ัฒ น าอ ุท ยาน การเร ียน ร ู้องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำป าง 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้นแบบ เป็นแหล่ง 
ให้การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดซีวิต เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ 
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีซองจังหวัดลำปาง 
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชื้น๑๒ ห้องเรียนงบประมาณ ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน
๓. โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ 
๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีที่พักใกล้ 
สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถที่จะมีเวลาทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญและ 
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงซออนุมัติโอนลดงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหมวดด่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รวม ๓ รายการรวมงบประมาณ ๒๙,๑๐๐,๐๐๐ บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบ
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เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน 
ลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอบุม้ติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ
จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม่มี -
-ฃณะบี้มีสมาซิกอยู่ในที'ประชุม จำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๙ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม,มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๒๒๙ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
-ต่อไปโอนเรื่องที่หก 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก 
องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำป าง ให ้แถลงป ระกอบ การขออน ุม ัต ิโอน  
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ต าม ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำป าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการที่ ๑ หน้า ๒๒๘ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้ส ูงอายุลำปาง จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๔ หน้า ๒๒๙ 
โครงการส ่งเสร ิมและพ ัฒ น าศ ักยภาพ ผ ู้ด ้อยโอกาสจ ังห ว ัดลำปาง จำนวน 
๓ ๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้สูงอายุ
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๒๓

ซมรมผู้สูงอายุ และองค์กรด้านผู้สูงอายุจังหวัดลำปางได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางมาก 
ที่สุด ล่งเสริมเครือข่ายผู้ส ูงอายุในจังหวัดให้มีความแข็งแรงและให้ผู้ส ูงอายุใน 
จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะแกนนำผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนครอบครัว ชุมซน 
สังคมต่อไป โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาซีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 
ยังไม่มีครุภัณฑ์เพื่อใข้ในการดำเนินงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึง 
มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม ลำหรับใข้ในการปฏินัติงานเพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายซองผู้บริหาร สำนักปลัดฯ จึงมี 
ความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๔๖๕,๙๐๐ บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ ค่าใข้สอย
ประ๓ ทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
รายการท ี่ ๑ หน้า ๒๒๘ โครงการพ ัฒ นาศ ักยภาพ ผ ู้ส ูงอาย ุลำปาง จำนวน 
๒๐๔,๔๐๐ บาท
รายการท ี่ ๔ หน้า ๒๒๙ โครงการส่งเสริมและพ ัฒนาศักยภาพผู้ด ้อยโอกาส
จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๖๑,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๔๖๕,๙๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๓๐ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๑ ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ๔ ฟุต จำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๓๓ ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗,๘๐๐ บาท
รายการที่ ๓๔ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จำนวน ๖,๙๐๐ บาท
รายการที่ ๓๕ ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๖ ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๗ ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓๘ ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑๐,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๓๙ ค่าจัดซื้อตู้ทำนํ้าร้อนนํ้าเย็น จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงซออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินโอน ไปตั้งจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
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-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปราย'ขอเซิญ - ไม่มี -
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๗ เสียง-
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๗ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง 
ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/ ๓๒๔๖ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

-ต่อไป ๕.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-ฃอเซิญฝ่ายบริหารแถลง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สำหรับญัตติซออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณรายจ ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๔ ขอมอบหมายให ้ท ่านพ ิษณ ุพล 
ประสาน เป็นผู้แถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก 
องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำป าง ให ้แถลงประกอบการขออน ุม ัต ิแก ้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง
รายการที่ ๑๒ หน้า ๓๒๐ โครงการเสริมผิวจราจร จำนวน ๑ ,๐๐ ๐ ,๐ ๐๐  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต บ้านพรประสิทธี้ หมู่ที่ ๑๗ 
ตำบลบ่อแอ้ว อำเภอเม ืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ่อแอ้วได้ดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตทับ 
ซ้อนกับพื้นที่ท ี่จะดำเน ินโครงการบางส่วน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคารต่าง ๆ
ร าย ก าร ท ี่ ๗ หน้า ๒๖๘ โค รงก ารก ่อ ส ร ้างล าน อ เน ก ป ระส งค ์ จำนวน 
๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื่องจากติด'ปิญหาเรื่องสภาพพื้นที่ 
จริง ทำให้พื้นที่บางส่วนไม่สามรถดำเนินการตามโครงการได้จึงจำเป็นต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กองช่างจึงมื 
ความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง 
กับพื้นที่จริงที่จะดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
อนุมัติต่อไป
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
■ สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๙ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี- 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง ตามหนังสือ ท่ี ลป ๔๑๐๐๓/ ๓๒๒๗ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไป ๔.๓ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขอ

อนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ  พ .ศ .๒๕:๖๓ จำนวน •๑0๗ โครงการ เป ็นจำนวนเงินท ั้งส ัน 
๒๑๔,๘๓๔,๑๕:๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ 
บาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบอนุมัติแล้วในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังที, ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ในวันจันทร์ 
ท่ี ๒๘ ก ัน ยายน  ๒๔๖๓ จำนวน ๑๐๗  โครงการ เป ็นจำนวนเง ินท ั้งส ัน  
๒๑๔,๘๓๔,๑๔๐ บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ 
บาทถ้วน) เนื่องจากโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมัติให้ 
ก ัน เง ินกรณ ีไม ่ได ้ก ่อหน ี้ผ ูกพ ันตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซึ่งตั้งงบประมาณในส่วนของกองช่าง กองการสืกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีไม,สามารถก่อหนี้ 
ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๑๔ โครงการ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสัน ๒๙,๑๗๗,๗๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณีที่ 
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ 
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
อน ุม ัต ิก ัน เง ินต ่อสภาท ้องถ ิ่นได ้อ ีกไม ่เก ินระยะเวลาหน ึ่งป ี กรณีเม ื่อสันสุด 
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุม้ตฃยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ 
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมิความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก ่อสร้าง ให้ขอ 
อนุม ัต ิเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบ ิกจ่ายเงินได้ไม่เก ินอีกหนึ่งป ีต ่อสภา 
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ 
อนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผ ูกพันแล้วให้ 
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสันสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยาย 
เวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน 
เห ล ือจ ่ายจาก เง ิน ด ังกล ่าว  ให ้เง ินจำนวนน ั้นตกเป ็นเง ินสะสม เพ ื่อให ้การ 
ด ำ เน ิน ก า ร เป ็น ไ ป ด ้ว ย ค ว า ม เร ีย บ ร ้อ ย  แ ล ะ เป ็น ไ ป ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคสอง องค์การบริหารส่วน

นายถาวร บุปผาเจริญ - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
ประธานสภาฯ



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีเมัได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการ 
นายกอบจ.ลำปาง ตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถก่อหนี้

ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตั้งงบประมาณในส่วนของกอง 
ข่าง และกองการสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นจำนวน 
เงินท้ังส้ิน ๒๙,๑๗๗,๗๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท 
ถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปอีก 
ไม่เก ินหนึ่งป ีต ่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรด 
พิจารณาอนุมติต่อไป

นายถาวร บ ุปผาเจริญ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะชักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปรายขอเชิญ -ไม่ม ี

-ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติท่ีประขุม 
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุม้ติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๙ เสียง 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย

บริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี
มติที่ประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้ขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐®'I ๓๒๒๑ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไป ๕.๔ ญ ัตติขออนุม ัต ิก ันเง ินกรณ ีไม ่ได ้ก ่อหนี้ผ ูกพ ัน ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนเงิน 
๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท (เถ้าร้อยสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) น้ัน 
ปรากฏว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ,กองช่างและกองคลัง ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทัน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใข้จ่ายเงินนั้น 
ต่อไปอีก จำนวน ๖๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๙๒๑,๘๙๐ บาท



นางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร ( หนึ่งร้อยล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )
นายกอบจ.ลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี 
รายจ่ายหมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัต ิเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ 
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี 
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้กรณีที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ 
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยัง 
ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน 
จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ 
วรรคแรก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติกันเงินโครงการ 
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตั้งจ่าย 
ในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,กองช่างและกองคลัง รวม 
จำนวน ๖๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๙๒ ๑,๘๙๐ บาท 
(หนึ่งร้อยล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทล้วน) ตาม 
รายละเอียดแนบท้ายเพ ื่อเบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปอีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง จึงเรียนมาเพื่อ 
โปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป

นายถาวร บ ุปผาเจริญ - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปรายขอเซิญ -ไม่ม ี

-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๓๐ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติที่ประชุม



นายถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

เร่ิมประชุม
นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๙ เสียง
-สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
-ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๙ เสียง อนุมัติให้กันเงิน 
กรณี ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๔/ ๓๒๒๒ และ 
๓๒๖๒ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ผมขอพักการประชุม ๔๔ นาที ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๔ น. จะเริ่มประชุมต่อเวลา 
๑๓.๐๐ น.

--------- พักการประชุม ๔๔ นาที----------------------

เวลา ๑๓.๐๐ น.
บ ัดน ี้สมาซ ิกครบ องค ์ป ระช ุม ฺแล ้ว  ข อ เร ียน เซ ิญ ท ่าน ถ าวร  บ ุป ผาเจร ิญ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธานดำเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระ
ผมขอดำเนินการประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอ 
-๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ -  บ้านอ่างวังแก้ว 
ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำ๓ อวังเหนือ จังหวัดลำปาง
- ขอเซิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน์ โลหสุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบญัตติ ๔.๔ ตามที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่นสายลป.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่ง 
วังทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีห้างหุ้นส่วน 
จำกัด บ้านขอ คอนสตรัคซ่ัน เป็นคู่สัญญา ตามสัญญาเลขที่๑๒๘/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ น้ัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอ คอน 
สตรัคขั่น แจ้งอุปสรรคและบีญหาในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต



๓๐

นายวราจุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
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เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายลป.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว 
ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ที, ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ว่าสภาพ 
แบบแปลนและแบบประมาณราคา (ปร.๔) ขัดแย้งกันและพื้นที่หน้างานจริงบาง 
ช่วงไม,สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ 
ควบคุมงาน ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาการแก้ไขบีญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ จากการ 
ตรวจสอบ พบว่ามีรายละเอียดดังนี้
๑. หน้างานจริงบางช่วงมีความกว้างของสายทางประมาณ ๖.๔๐ -  ๗.๐๐ เมตร
ซึ่งไม่พอกับความกว้างในแบบแปลนที่ระบุไว้เท่ากับ ๗.๔๐ เมตร
๒. แบบแปลนได้ระบุความกว้างของไหล่ทางข้างละ ๑ .๐๐  เมตร ซ่ึงไม,ตรงกับ
ราคากลางที่คิดค่างานไหล่ทางกว้างเพียง ๐.๔๐ เมตร
๓.แบบแปลนระบุให้ผิดไหล่ทางลาดยาง ฬ (10/7โ แต่ในราคากลางไม่ได้คิด
งานดังกล่าวไว้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน มีมติ
เป็นเอกฉันท่ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ปรับลดขนาดไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ที่ระบุไว้ในแบบแปลน ให้เหลือ 
เพียง ๐.๔๐ เมตร (ตามบ้ญขีประมาณราคา)
๒. ยกเลิกการลาดยาง /เ[ะ 0 0 /7 โ ในแบบแปลนซึ่งไม,มีในบ้ญขีประมาณ
ราคา จากการแก้ปีญหาจะท่าให้การก่อสร้างถนนมีความกว้างรวมไหล่ทางหิน 
คลุกเท่ากับ ๖.๔๐ เมตร ที่เท่ากันตลอดเส้นทางและไม่กระทบต่อคุณภาพและ 
งบประมาณการก่อสร้างแต่อย่างใด กองช่างโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ 
ผู้ควบคุมงาน ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนต่อนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เห็นชอบให้นำเรื่อง 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขแบบ 
แปลนโครงการดังกล่าวตามบันทึกข้อความกองช่างที่ ลป ๔๑๐๐๔/-  ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๔๖๔ เร่ือง ขออนุม่ตแก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายลป.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว 
ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดั้งน้ัน 
เพื่อให้การบริหารสัญญาสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่เกิดผลกระทบและ 
ความเส ียหายต่อทางราขการ และดำเนินการโครงการฯ ด ้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเสนอ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการ ให้สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ปรับขนาดไหล่ทางจากเดิมข้างละ ๑ .๐๐ เมตร ให้เหลือขนาดไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ ๐.๔๐ เมตร ให้ตรงกับแบบประมาณราคา (ปร.๔)
๒. ยกเลิกการลาดยาง ?811\/พ อว/Vโ ในแบบแปลน ซึ่งในแบบประมาณราคา 
(ปร.๔) ไม่ได้ระบุไว้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อ 
โปรดพิจารณา
■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม,มี -
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-ฃณะนี้มืสมาซิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุมืติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว 
ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -จำนวน ๒๓ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้าน 
อ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัด 
ลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๓ เสียง อนุมัติให้แก้ไชแบบ
แปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.
๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ-บ้านอ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบล
ทุ่งฮั้ว อำ๓ อวังเหนือ จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป
๕๑๐๐๔/ ๓๑๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน -  เสียง
■ ต่อ'ไป๔.๖ ญัตติ ขอความเห็นชอบปรับลดปริมาณงาบท่อและงานประกอบ
อาคารโครงการพัฒนาระบบนํ้าประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการ
ก่อสร้างระบบนํ้าประปาและระบบกระจายนํ้าประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก
หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖  บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙  และบ้านแม่สุขสามัคคี
หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
- ขอเซิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระผมนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนางสาวตวงรัตน ์ โส่ห์สุนทร นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบญัตติ ๔.๖ ตามที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตำเนินการโครงการพัฒนาระบบนํ้าประปาในเขต 
พ ื้นท ี่ตำบลแม่ส ุก โดยทำการก ่อสร ้างระบ บ น ํ้าป ระป าและระบ บ กระจาย 
นํ้าประปาในหมู่บ้านบ้านแม่สุก หมู่ที ่ ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านสบสุก หมู่ 
ท่ี ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
ตามสัญญาเลขที่ ๘๒/ ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๔ โดยใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ที่ได้รับ 
อนุมัติตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยประชุม สมัย 
สามัญ (สมัยที่ ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
๓ กันยายน ๒๔๖๓ นั้นข้อเท็จจริง ผู้รับจ้างได้มืหนังสือ ลงวันท่ี ๖ กันยายน๒๔๖๔
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๓๒

แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอปรับลดปริมาณงานท่อ และงาน 
ประกอบอาคารเนื่องจากปริมาณงานท่อเหล็กและแบบแปลนมีความขัดแย้งกัน 
จึงได้จัดทำรายละเอียดการต่อท่อและอุปกรณ์ออกจากถังกระจายนํ้าใหม่ เพื่อให้ 
เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
๑. จากกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน ได้ทำการตรวจสอบแบบรูปและ 
รายการงานก่อสร้าง ในส่วนของงานระบบท่อและอุปกรณ์ที่จะต้องดำเนินการ 
เชื่อมต่อระบบจากถังเก็บนํ้าใส และถังเก็บนํ้ารูปแซมเปญ โดยที่รายการระบุไว้ 
เป ็นท่อเหล็กซึ่งอ้างจากราคาเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ น้ัน เป็นราคาของท่อเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว หากใช้ท่อเหล็กตามที่ระบุนั้น จะไม่สามารถ 
เชื่อมต่อเช้ากับระบบบีมนํ้าได้ ทางผู้รับจ้างจึงเสนอวิธีการต่อเชื่อมระบบท่อใหม่ 
โดยใช้ท่อ แอและอุปกรณ์ท่อเหล็กในการติดตั้งระบบนั้าเช้าสู่บ ีมนั้าโดยไม'คิด 
ค่าวัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มแต่อย่างใด และทำการปรับลดปริมาณงานและราคา 
ลดลงตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ งานท่อ 65
ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) 
ปริมาณ ที่ทำได้จริง (๒)

๑๘๑,๗๕๗.๕๐ บาท 
^ ^ ^ ^ ๐.๐๐ บาท

ปริมาณ ที่หักลด (๑) - (๒) ^ ๑๘๑,๗๕๗.๕๐ บาท
โ- ๑.๓๓๗๕ ^ ๒๔๓,๑๐๐.๖๖ บาท

(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นสามพันหนื่งร้อยบาทหกสิบหกสตางค์)
๑.๒ งานประกอบอาคาร
ปริมาณตามสัญญาจ้าง (๑) 
ปริมาณ ที่ทำได้จริง (๒) 
ปริมาณ ที่หักลด (๑) - (๒) 
ล̂(ะ1โ0โ ?  ๑.๒๙๘๖

๓๙๖,๒๙๘.๖๔ บาท 
^ ^ ^ ๐.๐๐ บาท

= ๓๙๖,๒๙๘.๖๔ บาท
๕๑๔,๖๓๓.๔๒ บาท 

(ตัวอักษร) (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)
รวมปรับลดปริมาณงานทั้งสองรายการ ^ ๒๔๓,๑๐๐.๖๖ + ๕๑๔,๖๓๓.๔๒ เป็น 
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๗,๗๓๔.๐๘ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ 
บาทแปดสตางค์)
๒.เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประขุมร่วมกัน 
แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับลดปริมาณงานตามเสนอ และแจ้งผู้รับจ้างหยุด 
งาน ทั้งนี้จะดำเนินการได้ต้องได้รับความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำข ี้แจงงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน ที่ทำให้ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
และเห ็นควรแจ้งให ้ผ ู้ร ับจ้างหยุดงานจนกว่าจะได้ร ับอนุม ัต ิจากสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง



๓๓

นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

๓. การขอปรับลดปริมาณงานท่อ และงานประกอบอาคาร ดังกล่าว เป็นการปรับ 
ลดปริมาณงานลงและราคาลดลง จึงต ้องขอความเห ็นขอบจากสภาองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำปาง ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การ 
แก ้ไขเปลี่ยนแปลงคำข ี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารสัญญาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดย 
ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ และความเสียหายทางราชการ การขอ 
ปรับลดปริมาณงานลง และราคาลดลง จึงต้องขอความเห็นขอบต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ดังกล่าวข้างต้น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
•ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือ 
จะอภิปรายขอเชิญ - ไม่มี -
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุม จำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม 
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุม้ติให้ปรับลดปริมาณงานท่อและงานประกอบ 
อาคารโครงการพัฒนาระบบนํ้าประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการ 
ก่อสร้างระบบนํ้าประปาและระบบกระจายนั้าประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก 
หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖ บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี 
หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ •จำนวน ๒๓ เสียง
•สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานท่อและงานประกอบ 
อาคารโครงการพัฒนาระบบนั้าประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุกโดยทำการ 
ก่อสร้างระบบนํ้าประปาและระบบกระจายนั้าประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก 
หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖ บ้านสบสุก หมู่ที่ ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี 
หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ •ไม่มี-
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบจำนวน ๒๓ เสียง อนุมัติให้ปรับลดปริมาณ 
งานท่อและงานประกอบอาคารโครงการพัฒนาระบบนํ้าประปาในเขตพื้นที่ 
ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบนํ้าประปาและระบบกระจายนั้าประปา 
ในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ท่ี® บ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี ๖  บ้านสบสุก หมู่ท่ี ๙ 
และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลแม่สุก อำ๓ อแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕/ ๓๒๒๓ ลงวันท่ี ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๔ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน -  เสียง
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-ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ 

เร่ืองอ่ืน ๆ
ขเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออบุมีติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ 

ก ่อหนี้ผ ูกพ ันตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕:๖๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม,ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖!๔เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕: และญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ ต่อสภา 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งถือว่าเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน กอปรกับ 
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และหากล่าข ้าจะก ่อเก ิดความเส ียหายแก่องค์กร 
ดังนั้นผมจึงขอบัดประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ 
ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ กำหนดว่า การนัดประขุมระหว่างสมัยประขุมให้ทำเป็น 
หนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประขุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประขุมให้ 
ส่งหนังสือนัดประขุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประขุม ซึ่งการนัดประขุมในวันพุธที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. น้ัน จะไม่มีการออกหนังสือเชิญประขุม 
ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมประขุมในวันนี้ ขออนุญาต
มอบหมายให้รองสุปราณี เกิดมูล ทำหน้าที่ดำเนินการประขุมต่อ
เนื่องจากได้รับการประสานงานจากท่านผู้อำนวยการกองช่าง จะได้มาขี้แจงให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทราบเกี่ยวกับการขอสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้นำตัวอย่างโครงการ
พร้อมแนวทางปฏิบัติในการขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางได้แจกให้กับทุกท่าน
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตขี้แจงและทำความเข้าใจกับ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องตัวอย่างโครงการการขอ 
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฝ่ายบริหารนำโดยท่านนายก 
ได้มีแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นมายังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เราจะกำหนดแบบฟอร์มให้ท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุน 
ขอรับงบประมาณลำหรับรายละเอียดจะอยู่ในแบบตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้นำส่ง 
ให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เอกสารจะมีนั้งหมดประมาณสิบหน้า ผมจะสรุปพอ 
สังเขปว่าวัตถุประสงค์ของอบจ.ได้ดำเนินการใช้แบบฟอร์มนี้มีอะไรบ้างอบจ.
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ลำปางจะทำหนังสือส่งแบบโครงการการขอรับงบประมาณจากองค์การบริหาร 
ส ่วนจ ังหวัดลำปาง ให ้ท ้องถ ิ่นท ุกแห ่งในพ ื้นท ี่จ ังหว ัดลำปางเพ ื่อขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ลำปางตามแบบฟอร์มที่อบจ. ได้กำหนดและจะ 
จัดส่งแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้แต่ละท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งส่งโครงการมายังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง กำหนดต้องส่งมาไม่เกินเดือนตุลาคมและการจัดส่งโครงการของ 
ห้องถิ่นอบจ.จะประสานและขอความร่วมมือให้จัดส่งโครงการรวบรวมภายในครั้ง 
เดียวให้เรียงลำดับความลำคัญฃองโครงการเข่น โครงการ (5)“(5)0 ในลำดับด้น  ๆ
เราก็จะพิจารณาก่อนเป็นข้อมูลที่ได้ส่งให้ห่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เพื่อทำความเข้าใจกับพื้นที่ในห้องถิ่นส่วนของท่านสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านจะส่งโครงการก็ให ้ใช้แบบฟอร์มนี้ได ้ 
เบื้องด้นขอนำเรียนในที่ประขุมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณ 
- ฃอเซิญผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ได้นำเสนอข้อมูลเมื่อสักครู่ได้ให้ 
ข้อมูลในการส่งโครงการผิดพลาดไป ได้ให้ข้อมูลไปว่าไม่เกินเดือนตุลาคม ขอ 
แกัใขเป็นเดือนพฤษภาคม ขอขอบคุณ
- มีสมาซิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมืข้อเสนอ เชิญเสนอ
- ขอเชิญท่านขาตรี พิทยาธำรง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขาตรี พิทยาธำรง สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอวังเหนือ ผมขออนุญาตแสดง 
ความคิดเห ็นเก ี่ยวก ับการจัดทำงบประมาณในส่วนของการต ิดตามแผนงาน 
โครงการจากข้อสังเกตที่เราได้เสนอสภาผ่านงบประมาณเพื่อโอนผ่านไปยังปีพ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ผมดูแล้วมีจำนวนมาก ผมมีความคิดเห็นว่าน่าจะมีการติดตามมี 
คณ ะกรรม การต ิดตาม งาน เพ ื่อ ให ้ท ัน ก ับ ป ีงบ ป ระม าณ น ั้น ๆ เน ื่องจากใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แม้แต่ในเขตพื้นที่ของผมเองที่ต ิดตามอยู่ก ็ย ังมีอ ีกหนื่ง 
โครงการซึ่งอยูในข้อบัญญัติแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปี๒๕๖๓ และมาถีงปี 
๒๕๖๔ และก็จะหมดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการ จะต้อง 
ส่งไปถีงปี ๒๕๖๕ ผมคิดว่าได้สร้างความเสิยหายสร้างความเดือดร้อนให้ก ับ 
ประซาขน ผมคิดว่าโครงการที่นำเสนอเข้ามาล้าเป็นแผน ๒๕๖๓ คิดว่าปัญหา 
น่าจะเกิดจากปี ๒๕๖๒ เรานำเสนอเข้ามาในปี ๒๕๖๓ ยังไม่ดำเนินการปี ๒๕๖๔ 
ก ็ย ังไม ่ได ้ดำเน ินการความเด ือนร ้อนก ็สะสมมา ๒ ปี ถ ้าถีงป ี ๒๕๖๕ ด้น 
ปีงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการจะไปดำเนินการในปลายปี ๒๕๖๕ ประซาซน 
จะต้องได้รับความเดือนร้อนทั้ง ๓ ปีทำให้เกิดความเดือดร้อนหลายสิงหลายอย่าง 
อยากจะนำเสนอว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการหรืออาจจะมีอยู่แล้ว ผมไม่แน่ใจ 
อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการติดตามงาน เพราะอบจ.มีแผนดำเนินงาน



๓๖

นายขาตรี พิทยาธำรง 
ส.อบจ.อ.วังเหนือ

นางสุปราณี เกิดยูล 
รองประธานสภาฯ 
นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

โครงการมาก บางครั้งผู้บริหารดูแล้วอาจจะไม่ทั่วถึง ซ่ีงก็ได้ทำเต็มท่ีแต่จะทำ 
อย่างไรให้กระซับให้ดีขึ้น อาจจะมีการติดตามแล้วมาตรวจสอบว่าโครงการไหน 
ได้ดำเนินการไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ในแต่ละปีงบประมาณอาจจะเนินราย 
ไตรมาส อาจจะมีการมาประชุมหรือจะทำอย่างไรก็ได้และอีกอย่างตามข้อสังเกต 
ของผมก็จะมีลักษณะว่าแผนงานโครงการไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลา 
ตามกำหนดตามปีงบประมาณ เราก็จะดำรงตำแหน่งถึงปี ๒๕๖๗ แต่ก็ไม่แน่ใจใน 
ปีงบประมาณของปี ๒๕:๖๗ บางทีของเราอาจจะไม่ได้ดำเนินการก็ต้องค้างไปปี 
๒๕๖๘ ซึ่งยังจะเนินชุดของเราอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่า 
งบประมาณที่ได้ร ับการอนุม ัต ิเน ินข้อบัญญัต ิแล้วจะสามารถเอาไปฃ่วยเหลือ 
ขาวบ้านหรือคนในพื้นที่ ซ ึ่งเน ินข้อกังวลของผมอยากจะนำเรียนไว้เพ ียงเท่านี้ 
ขอขอบคุณ 
- ขอเฃิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนุญาตขี้แจงว่าฝ่ายบริหารได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
เมื่อด้นปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ตามรายละเอียดต่าง  ๆ ที่ท่านสมาขิกได้สอบถาม 
มาเนินส่วนที่ดาบเกี่ยวระหว่างที่สภาชุดก่อนได้อนุมัติไว้ซึ่งไมไข่ในส่วนสภาของ 
เรา แต่ว ่าบางอย่างท ี่ทำไม่ได ้เพราะว่าต ิดภารกิจหลายอย่างท ี่สภาชุดก่อนได้ 
พิจารณาอนุมัติไป บางอย่างติดในเรื่องของป่าไม้ บางส่วนก็ติดอะไรหลาย  ๆ
อย ่าง ซ ึ่งเราก ็ร ับไว้พ ิจารณาพอมาถึงย ุคสมัยน ี้การทำแผนงบประมาณจึงได ้ 
เข้มงวดในเรื่องของแผนที่จะเข้ามาบรรจุในข้อบัญญัติที่เราจะบังคับให้ใข้ได้และ 
ปฏิบัติได้จริง ที่ท่านนายกได้พยายามเข้มงวดในเรื่องนี้ ตามที่ท่านสมาขิกทุกท่าน 
ได้ทราบว่าทำไมท่านนายกถึงได้เข้มงวดตรงนี้ เมื่อเนินแผนในข้อบัญญัติเอามาใข้ 
ทำไม่ได้เพราะติดป่าสงวน กรมเจ้าท ่า หรืออะไรหลาย  ๆ อย่าง ถึงต้องได้ให้ 
ซัดเจน เพราะท่านสมาขิกอาจจะมาใหม่พร้อมกับผู้บริหาร แผนหรือข้อบัญญัติที่ 
ขอโอนงบประมาณที่ทำไม่ได้ไมไข่เพราะไม่อยากจะทำ แต่ถ้าทำแล้วผิดระเบียบ 
กติกาของข้อกฎหมายอยู่ และงบประมาณแต่ละปีต้องขออนุมัติงบของเรามาปี 
๒๕๖๔ อันนี้ต้องขออนุมีตปี ๒๕๖๓ อะไรที่คาบเกี่ยวกัน ผู้บริหารไม่มีเจตนาที่จะ 
ตัดหรือไม่ให้ทำ แต ่ต ิดในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย เพราะตอนนี้ 
ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ก็มีเยอะ ซึ่งในระหว่างข่วงนั้นก็มีหลายรายการเยอะ 
ก็ให้ท่านรองพิษณุพล ได้ตอบข้อซักถาม ขอขอบคุณ 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านซาตรี พิทยาธำรง ต้องให้ซัดเจนว่าโครงการอะไร 
เราถึงจะตอบให้ถูกจุดได้ นโยบายของท่านนายก ท่านมีนโยบายททท.ทำทันทีมี 
บีญหาอะไรเราจะแก้ไขให้ทันท่วงที แต่อาจจะมีข้อจำกัดเหมือนท่านรองวราวุฒิ 
หน่อคำ ได้นำเรียนไปแล้วว่า อาจจะติดเขตป่าหรืออะไรหลาย  ๆ อย่าง ถูกต้อง 
หรือไม่ก๊ใม่ทราบ ท่านสามารถนำรายละเอียดโครงการมาคุยกันเพื่อจะตอบสนอง 
พี่น้องซาวบ้านให้ทันท่วงที ข่วงแรกท่านก็ใหม่ฝ่ายบริหารเองก็ใหม่อาจจะข้าใน



นายพิษถ^พล ประสาน
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายวรารุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองซ่าง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

ช่วงแรกเพราะต้องให้ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายกไต้ศึกษาก่อน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราตามนโยบายของท่านท่านต้องการให้เกิดความ 
คุ้มค่าคือเงินภาษีของพี่น้องประขาขนขาวลำปาง ต้องคุ้มค่าเพราะเป็นนโยบาย 
ของท่านนายก หลังจากนี้ผมคิดว่างานจะเดินไต้ไวเพราะท่านสามารถให้ท่าททท. 
ท ่าน ขาตร ีส บ ายใจไต ้เลย ถ ้าท ่าน ม ีรายล ะเอ ียด เช ิญ ส อ บ ถ าม เพ ิ่ม เต ิม ได ้ 
ขอขอบคุณ
- มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีฃ้อเสนอ เชิญเสนอ
- ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมขออนุญาตหารือในประเด็น 
เรื่องการอุทิศที่ดินในส่วนของราฃการวัดหรือว่าโรงเรียน ในการจัดท่าโครงการ 
ตามเอกสารที่กองช่างไต้แจกให้สมาชิก ในกรณีของวัดหรือโรงเรียน สิ้นสุดที่ท่าน 
ผู้อำนวยการ หรือเจ ้าอาวาส ใช่หรือไม่ ไม่ต้องไปถึงหน่วยงานอื่น อีกหรือไม, 
ต้องการการขี้แจงตรงนี้ ขอขอบคุณ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง ในส่วนของที่ด ินหรือที่ว ัด ในระบบของ 
กฎหมายมีอยู่ ๒ อย่าง ผมยอมรับว่าของกระทรวงมหาดไทยจะแตกต่างกับ 
กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ที่ผมไต้เรียนมา จะแตกต่างนิดหนึ่ง ไม,แน่ใจว่า
วันนี้นิติกรไต้เข้าประขุมด้วยหรือไม่ กองช่างสามารถที่จะขี้แจงไต้หรือไม่ว่ากรณี 
สร้างในที่ดินของวัดกับที่ดินของโรงเรียน วิธ ีการแตกต่างกันอย่างไร อยากให้ 
ผู้อำนวยการกองช่างได้ขี้แจง
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้สอบถาม 
ผมคิดว่าท่านคงจะสอบถามในกรณีที่ผมส่งเอกสารแบบตัวอย่างของโครงการให้ 
ในแบบฟอร์มนี้ กรณีที่ดินเอกขนหนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดิน 
ให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพี่อให้มีการใข้ 
ประโยชน์ร่วมกัน กรณีนี้เมื่อเจ้าของอุทิศหรือผู้ให้ความยินยอมพยานเซ็นและมี 
ผู้ดูแลรักษาเจ้าหน้าที่รับรอง ก็ครบกระบวนการอุทิศ แต่ในเรื่องของโรงเรียนกับ 
วัด ในวันนี้นิติกรติดภารกิจผมเกรงว่า ถ้าผมไต้ตอบไปแล้วจะไม่ซัดเจน ก็จะขอ 
ยกคำถามนี้ไปตอบในการประขุมสภาครั้งต่อไป ขอขอบคุณ 
-ก็คงต้องรอฟ้งดำตอบจากนิติกรของเรา - มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือ 
มีข้อเสนอเชิญเสนอ
- ขอเชิญท่านประหยัด แลสันกลาง



นายประหยัด แลสันกลาง
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประหยัด แลสันกลาง สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอห้างฉัตร ผมอยากเรียนถาม 
เก ี่ยวก ับ เอกสารท ี่ห น ่วยงาน ขององค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำปางได ้ให ้ 
แบบฟอร์มมาในเรื่องของการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ผมก็มองดูแล้วว่าเป็น 
ประโยซนํต่อท้องถิ่น ในแบบฟอร์มนี้แจ้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรา ต้องผ่าน 
ท้องถิ่น เทศบาลหรืออบต. หรือไม่ หรือเราสามารถนำแบบฟอร์มกรอกแล้วส่ง 
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เลย สามารถทำเป็นโครงการเข้ามา 
การขยายความ เข่นแหล่งท่องเที่ยวในหนึ่งตำบลหนึ่งที่ ผมเห็นแล้วเป็นประโยชน์ 
ต่อพื้นที่แต่ละพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ระยะเวลา 
เป็นพัน  ๆ ป ีประว ัต ิศาสตร์ เข่น ทร ัพยากรป ่าไม ้ ว ัดวาอาราม  มรดกทาง 
วัฒนธรรมของแต่ละที่ เข่นวัดปงยางคกมีวิหารจามเทวีซี่งมีอายุเป็นพันปี และอีก 
หลายพ ื้นท ี่ในจังหวัดลำปาง เพ ื่อเป ็นแหล ่งท ่องเท ี่ยวตามนโยบายของท ่าน 
ผู้บริหารท่านนายกตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร ในข้อ ๖ ตามที่ได้หาเสียง ผมอยากจะ 
เรียนถามว่าในการสำรวจพื้นที่จะต้องมีข้อมูลที่ขัดเจน หรือทำเป็นแบบโครงการ 
เข ้ามาและโครงการท ี่จะเข ้ามาต ้องม ีแบบเพ ื่อให ้เวลาสมาซ ิกท ุกท ่านไปทำ 
โครงการเข้ามาแล้วจะต้องมีแบบแปลน ปร.๔/ป ร ร ะ ม าณ ก าร ส ่ง เข ้าม าใ น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครบ หรือให้เพียงแค่แบบฟอร์มแล้วรวบรวมไว้ 
เฉย  ๆ ขอคำขี้แจงที่ขัดเจน ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่วนในแหล่งท่องเที่ยว ก็เป็นนโยบายของท่าน 
นายก เพราะท่านต้องการให้จังหวัดลำปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์และ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ท้องถิ่นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต้องเชิญท่านที่ปรึกษา 
นายกท่านซุลีวันทนํ สายสิงห์ทอง เพราะท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน 
เรื่องท่องเที่ยวโดยตรง
-ฃอเชิญท่านขุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง

นางซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภา
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามแบบที่เห็นคือ สืบเนื่องจากวันนี้ท่าน

นายกตวงรัตน์ โล่ห์สนุทร ท่านจะทำเรื่องของอุทยานธรณี การเข้าสู่อุทยานธรณี 
จังหวัดลำปาง หรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท่องเที่ยวเซิงธรณีนำเข้าสู่ท ี่ 
ประชุมในวันนี๋ในวาระอื่น  ๆ แต่เนื่องจากท่านนายกได้ติดภารกิจที่โรงเรียนบุญ 
วาทย์ว ิทยาลัย ท่านก็จะนำคำขี้แจงทั้งหมดไว้ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ แต่ 
ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สอบถามมา ก็อยากนำเรียน 
คร่าว  ๆ ตามแบบสอบถามที่เห็นเป็นแบบสอบถามที่เราอยากจะทราบว่าในพื้นที่ 
ของท่านที่ท่านรับผิดขอบอยู่นั้น มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง ที่ท่านอยากจะให้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นแหล่งอาหารต่าง ๆ



นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ทุกอย่างที่ท่านมองแล้วว่าในเขตพื้นที่ของเรา อยากจะทำแบบนี๋ให้เป็นแหล่ง 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง ท่องเที่ยวที่โดดเด่นขึ้นมาหรือเป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่รสชาติอร่อย ต้องเป็น

บ ผ ร ท ุก ค น ม าข ิม แ ล ้ว ร ู้ว ่าร ้าน อ าห าร ร ้าน น ี้อ ร ่อ ย  เมื่อซักครู่ไต้ไปดูแหล่ง 
ท ่องเท ี่ยวท ี่อำเภอเสริมงามมีล ักษณะเป ็นมิน ิแคนยอนเป ็นแหล่งเสาดินที่เพ ิ่ง 
ค้นพบ ล ้าเป ็น แบ บ น ี้ล ้าท ่าน เห ็น ว ่าแห ล ่งเส าด ิน น ่าจะเป ็น บ ผร??ผแห ล ่ง 
ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ท่านก็เรียงลงมาแต่ท่านยังไม่ต้องทำโครงการ เพียงแต่ 
เราอยากทราบข้อมูลในพื้นที่ของทุก  ๆ อำเภอในเขตท่านรับผิดขอบ ท่านมอง 
แล ้วว ่าจะเล ือกเป ็นแหล่งบแร??ผและแหล่งการท ่องเท ี่ยวต ่อไปจะเป ็นการ 
ท่องเที่ยวแบบ พํป:ช31 หรือท่องเที่ยวจริงหลังจากที่หยุดการระบาดโควิดอย่าง 
รุนแรงนี้ ท่านอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับหนึ่ง ข้อสองแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ติดอันดับอยู่แล้ว และมีการท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่ง สอง สาม ในพื้นที่ 
ของท่าน และสามท่านมองว่าน่าจะเป็นแหล่งที่จะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ 
พัฒนาเส้นทางไม่ว่าการพัฒนาเรื่อง 5บวก่65 ต่าง  ๆ เขิงประวัติศาสตร์ หรือการ 
พัฒนาที่ท่านมองเห็นว่าน่าจะติดอันดับเรื่องวัฒนธรรม หรือพุทธศีล ให้ท่านใส่ 
เรียงตามลำดับรวมทั้งขอทราบข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้วย ข้อมูลเหล่านี้ไมใต้เอา 
มาแล้วเก็บไว้เฉย  ๆ แต่เราจะนำมาดัดเป็นกลุ่ม จัดกลุ่มอะไร เราถอดแบบมาจาก 
อุทยานธรณีประเทศไทยและถอดรหัสมาจาก นทอ50ว 5๒ชล1 ฐ6๐|วลเ^ เพื่อจะ 
เข ้าส ู่อ ุทยานธรณ ีโลก เราถอดรห ัสออกมาแล ้วปรากฏว่าเราจะต ้องม ีแหล ่ง 
ท่องเที่ยวอยู่ท ี่ค ้าน ต้านที่หนึ่งคือต้านธรณีวิทยา ด้านที่สองคือต้านนิเวศวิทยา 
ต้านที่สามคือต้านโบราณคดี ต้านที่ที่ค ือด้านวัฒนธรรม เราจะมารวบรวมทั้ง 
หมดแล้วจัดกลุ่มทั้งที่ต้านนี้ เมื่อครบแล้วก็จะนำเรื่องราวทั้งหมดเพื่อจัดประชุม 
ท่านสมาขิกสภาทั้งหมด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะหารือกันว่าสมควร 
แล้วหรือไม่ ถึงเวลาแล้วหรือไม่ ที่เราจะมีการนำจังหวัดลำปางเข้าสู่อุทยานธรณี 
จังหวัด เมื่อเราจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดสำเร็จ เราจะสมัครเข้าเป็นสมาขิกชอง 
อุทยานธรณีประเทศไทย เพ่ือที,จะให้มีการประเมินจังหวัดลำปาง ตามแหล่งต่าง 

 ๆ เข้าสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ จากนั้นล้าในสมัย ที่นายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
ยังทันอยู่ในสี่ปีนี้ล้าหากทันและไต้รับการประกาศก่อนเราจะสมัครบแ?ร(10เป็น 
อุทยานธรณีระดับโลกเหมือนกับจังหวัดสตูล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ไต้แจกไปแล้ว 
น ี้ ตอนแรกคิดว่าจะแจกหลังที่ไต้มีการรับซม ?0ผ6โเวอเก,ณล้ว แต่เมื่อทุกท่านไต้ 
อ ่านก ็ด ีใจท ี่ท ุกท ่านไต ้สนใจ แต ่การท ี่จะน ำเส น อข ้อม ูลน ี้ม ีส องป ระเภท  
ประกอบด้วย ข ้อมูลส่วนตัวชองท่านกับข้อมูลในระหว่างที่ท ่านมีเวลา ท่าน 
อาจจะไปพูดคุยกับชุมชนของท่านหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วรวบรวมเข้ามาเป็น 
ความคิดเห็นของพื้นที่อำเภอชองท่านที่รับผิดขอบอยู่ ล้าหากเป็นแบบนี้ไต้ก็จะ 
เป็นลักษณะ เว๐ป:๐๓ บเว เต็มที่ โดยท่ีเราไม1ต้องลงไปประชุมขาวบ้านอีก ไม่ต้อง 
ทำเวทีประชาคมอีก แต่ท ่านเป็นตัวแทนของอำเภอชองท่านแล้วไปพูดคุยกับ 
ประซาซนในพื้นที่ของท่านมาก่อนก็เป็นการรวบรวมความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งที่จะ 
เข้าสู่กระบวนการของการเป็นอุทยานธรณีจังหวัด ล้าอย่างไรแล้วประชุมครั้งหน้า 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีการทำ?๐ผ61ๅว๐เก!:ให้รับซมถึงความเป็นมา ทำความ



๔๐

นางซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รู้จักกับคำว่าอุทยานธรณีจังหวัด ขอขอบคุณ 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง
นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

- มีสมาซิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีข้อเสนอ เซิญเสนอ
- ขอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประสิทธิ้ เตซะปลูก สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเม ืองลำปาง เน ื่องจาก ในวันนี้เราไต้ 
ประขุมสภาไต้ลงมติในเรื่องงบประมาณ๒๔๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเองในนาม 
พี่น้องประซาขนจังหวัดลำปางต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่านไต้ตราข้อบัญญัติ 
ค่าใฃ้จ่ายงบประมาณปี ๒๔๖๔เป็นจำนวนหกร้อยห้าสิบกว่าล้านในครั้งนี้เพี่อตรา 
เป็นกฎหมายใข้เป็นค่าใข้จ่ายการแก้ไขป้ญหาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในนามพี่น้อง 
ประซาซนต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย และสืบเนื่องมาจากงบประมาณปีที่ผ่าน 
มาจากการสังเกตท่านสมาซิกไต้สอบถามว่าเรากันเงินเป ็นจำนวนมาก ๆเพี่อ 
เบิกจ่ายข้ามปีต่อไป ผมขอนำเรียนฝ่ายบริหารว่าผมคิดว่าฝ่ายบริหารคณะใหม่ที' 
เข้ามาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรที่ศึกษางานการเบิกจ่ายการตั้งงบประมาณต่าง  ๆ
ในการแก้ไขให้พี่น้องประซาซนเข้าที่เข้าทาง ในปี ๒๔๖๔ งบประมาณที่เราจะใข้ 
ก ็ขอนำเร ียนว ่าให ้เร ่งร ัดโครงการต ่าง  ๆ ท ี่เป ็นความเด ือดร ้อนของพ ี่น ้อง 
ประซาขนให้เร่งต่วนให้ไต้รับการแก้ไขอย่างที่ท่านรองพิษณุพล ประสาน ไต้กล่าว 
ไว้ ททท. ขอฝากผู้บริหารด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนุญาตเสริม ผมไต้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ 
ทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝืนกันมานาน เก ี่ยวกับการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวที่อย่ในป่าไม้ 
อ ุทยาน ซ ึ่งสอดคล้องก ับท ี่ปรึกษาวันน ี้เราไต้ผ ่านวาระท ี่ ๒ วาระที่ ๓ เรื่อง 
เกี่ยวกับการที่จะต้องเอาความลำเร็จเป็นสำคัญ เราไต้ทำนำร่องมีโครงการหนื่ง 
ที่จะให้สานฝืนที่เป็นจริง ท ี่พ ี่น ้องซาวบ้านอำเภองาว อำเภอแจ้ห ่ม อำเภอวัง 
เหนือ อำเภอแม่เมาะ ที่คาดหวังไว้ เพราะว่าเรามีบิญหาคือติดพื้นที่ป่า ตอนนี้ผม 
ไต้ประสานให้แล้วและจะเริ่มโครงการดอยสังกา บ้านหมู่สิบ ตำบลแจ้ซ้อน 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางนำร่อง คือตั้งงบประมาณไว้สามล้านบาท จะต้อง 
ออกแบบสอบถามขยาย 10๐9 หลังจากเสร็จแล้ว ผมได้หารือกับท่านนายกแล้ว 
ว่าจะไปที่อำเภองาวปอสิ่เหลี่ยม อาจจะต้องขอใข้พื้นที่การตั้งลำนักงานจะต้องมี 
โฉนดยากเพราะเป็นพื้นที่ป ่านอกจากเป็นที่โรงเรียน ก็ฝากท่านธีรพล ศรีวงษ์ 
ท่านดูมาว่าเขตอำเภองาว เขตท่านพงษ์พันธ์ กุญชร มีโรงเรียนไหนบ้างที่ไม่มีการ 
เร ียนการสอนแล ้ว เราก ็จะมาพ ิจารณ าว ่าจะเอาจ ุดไห น เป ็น ศ ูน ย ์โครงการ 
พระราซดำริ ตอนนี้ก็จะต้องทำแบบสอบถามให้ครอบคลุมแล้วเราก็ขยาย เ0๐|ว 
สมมุติบ่อสี่เหลี่ยมหรือดอยสังกา ซึ่งผ่านไปอาจจะเป็นตำบลแจ้ซ้อนแต่ผมอาจจะ 
ขยาย ๒0|ว เพราะเราต้องตัดถนนไปทะลุแม่ฃะจาน เวียงป่าเป้า แต่ต้องผนวก



นายพิษณุพล ประสาน พื้นที่ให้มากโครงการพระราชดำริที่จะเกิดขึ้นในดอยลังกา เป็นหมู่บ้านเดียวที่อยู่
รองนายกอบจ.ลำปาง กลางบ้าแต่มีโฉนดอยู่ที่เดียวคือโรงเรียนเก่าใช้เป็นที่ตั้งศูนย์แล้วขยายไปที่แม่แจ๋ม

บ้าเหมี่ยง หัวเมือง ขยาย๒๐)วไปทำแบบสอบถามว่ามีความต้องการที่จะให้เป็น 
โครงการพระราชดำริ ถ้าไม่มีใครคัดค้านเกินเก้าสิบขึ้นไปก็สามารถประกาศขยาย 
ได้ ค ือซ ่องทางหน ี่งท ี่เราสามารถแก ้ป ีญ หาเร ื่องถนนถ ้าห ากเป ็นโครงการ 
พระราชดำริหน ่วยงานส่วนภูม ิภาคท ั้งหลายก็จะวิ่งมาหาและการพัฒนาก็จะ 
เกิดขึ้นผนวกกับการท่องเที่ยวที่ท่านซุลีวันทน่ สายสิงห์ทอง รับผิดชอบอยู่ ผม 
ค ิด ว ่าน ่าจะล อ งจ ุด น ี้ก ่อ น  ว ัน น ี้ผ ่าน เด ี๋ย ว ต ้น เด ือ น ให ้เร ิ่ม เล ย ก าร ก รอ ก  
แบบสอบถาม วิธีการเราเตรียมไว้หมดแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ 
อยากจะนำเรียนท่านสมาซิกทุกท่านที่มีปีญหาเกี่ยวกับเขตบ้า เราอาจจะขยายไต้ 
หลายอำเภอ เซ่น อำเภองาว อาจผนวกได้ถึงสามอำเภอ อำเภองาว บ,อ?!เหลี่ยม 
อยู่ตำบลนาแก ตำบลปงเตา นาแก บ้านหวด บ้านล้อง อำเภอแจ้ห่มมีสามตำบล 
ตำบลปงดอน ตำบลทุ่งผึ้ง และมีอีกที่ตำบลเมืองมาย จะเชื่อมกับอำเภอแม่เมาะ 
เป็นปีญหาในเรื่องของเขตบ้า แม่ส่าน แม่กา รู้สีกว่าน่าจะได้งบประมาณมาแล้ว 
ในส่วนของท่านชาตรี พิทยาธำรง เขตพื้นที่ท่านด้วยตำบลวังทอง จะขยาย
ออกไปให้หมดและจะเป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด ตอนนี้ได้หารือกับท่านนายก 
ทางหลวงชนบท ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปขอโดยตรงก็ไม่ได้ ท่าน 
จะต ้อ งท ำห น ังส ือ ม าขอ อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด เรา เพราะท ่านไม ่ม ี 
งบประมาณเพียงพอเกินศักยภาพส่วนจะทำในรูปแบบไหนหาซ่องทางแบบไหนที่ 
จะช่วยท่านเพราะท่านอย่าลืมว่าท่านมีงบพัฒนาเพียงแค,สองสามร้อยกว่าล้าน 
บาท ตอนนี้ผมได้ตำเนินการคือท่านขอเช้ามาก็จะให้นายกลงนาม และก็จะขอ 
งบประมาณสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท เพราะตอนนี้เขามีนโยบายที่จะ 
เอาถนนเช้าแหล่งท่องเที่ยว ท่านต้องตีบทให้แตก เช้านํ้าตก ซนเผ่าทุกเชื้อสาย 
เราสมารถผนวกได้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับท่านซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง 
ไต้พูดไปในเขตของท่านมีของดีอะไรบ้างในเขตของท่านบ้าง ตอนนี้เรากำลังจะทำ 
ฬ (วบ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราเอาผลลำเร็จเป็นหลัก 
เอาป็ญหาต่าง  ๆ ที่หมักหมมมาเป็นสิบๆ ปี ผมคิกว่าคงอีกไม่นานการนำของ
ท่านนายกน่าจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนถ้ามีปิญหาอะไรตกหล่นก็มาคุยกัน 
ได้ ขอขึ้แจงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดยูล - มีสมาซิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีช้อเสนอ เชิญเสนอ
รองประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านปิลันธนํ รัตนวราภรณ์
นายปีลันธน่ รัตนวราภรณี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.สบปราบ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมปิลันธนํ รัตนวราภรณ์ สมาซิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอสบปราบ ได้ฟ้งฝ่ายผู้บริหารชี้แนวและแจ้ง 
รายละเอียดต่าง  ๆ ฟ้งดูแล้ว ผมว่า ๗-๘ เดือนที่เราไต้ทำงานกันมา ที่พูดว่าทำทันที 
ที่ท่านรองนายกพูดไว้ ผมยังไม่เห็นเลย ตอนนี้นี้าท่วม อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ 
พริก ผมก็ยังไม่เห็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีบทบาทอะไรที่ทำให้ชาวบ้านได้
เห็น อย่าลืมว่าต้นเดือนตุลาคมนี้ท้องถิ่นก็จะหมดวาระ ตอนนี้ซาวบ้านเดือดร้อน



นายปีลันธน์ รัตนวราภรณี เรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้น สะพานขาด ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีบึญหาโดนนํ้ากัดเซาะ 
ส.อบจ.อ.สบปราบ บล็อกคอนเว ิร ์ส ท ่อขาด เพราะตอนน ี้ท ้องถ ิ่นไม ่ม ีศ ักยภาพท ี่จะทำได ้อย ู่แล ้ว

เพราะว่าไม่มีนายกจะเหลือแค่ปลัดรักษาการปลัดก็ไม,มีอำนาจที่จะทำ ในช่วงเดือน 
สองเดือนนี้ ถามว่าททท. ของเราจะไปทำอะไรบ้าง เรื่องถุงยังขีพผมว่ายังไม่ต้อง 
หรอก เพราะจะซํ้าซ้อน ไม่ทันการณ์เขาแจกกันไปหมดแล้ว ผมว่าไม่จำเบึนเพราะ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

นํ้าภาคเหนือไม,เหมือนกับภาคกลางเอาถุงยังขีพไปให้คนอยู่บนหลังคา ไม่ใช่อย่างนั้น 
นํ้าภาคเหนือแค่สองสามชั่วโมงก็ไปหมดแล้ว อยากจะสอบถามว่าเรามีงบประมาณ 
ไหนที่จะไปช่วยขาวบ้านเรื่องสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ท ี่เส ียหายขอฝากเรื่องนี้ ตามที่ 
ท่านรองนายกพูดเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องงบประมาณต่าง  ๆ อบจ.มีงบประมาณแค1 
ที่ท่านพูดไปสองร้อยกว่าล้านบาท เราไปเป็นแม่งานไม่ได้ ถ ้าเราอยากจะทำจริง  ๆ
ต้องเฃิญท่องเที่ยว เฃิญทุกหน่วยงานให้ความรู้กับเราเราแค่ไปเสริมก็พอแล้ว ถ้าไป 
เป็นแม่งานทำอีกสี่ปีไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมขัดเจน ให้ซาวบ้านได้เห็นเป็น
รูปธรรมขึ้นมา ก ็ฃอฝากเร ื่องน ี้ ตามท ี่ท ่านรองนายกพูดถ้าหากเป ็นไปได้ถ ้าจะ 
ประสานกรมทางในจังหวัดลำปางบ้าง ทางหลวงมาบ้าง ท่องเที่ยว คือมีกระทรวง 
การท ่องเท ี่ยวอยู่แล ้วท ี่ด ูแลอยู่ และเขามีอะไรที่มาลงในจังหวัดลำปาง แล้วเรา 
สามารถที่จะไปเสริมกับเขา เราไปอย่างนั้นดีกว่า ถ้าไปทำเหมือนที่ท่านซุลืวันทน์ 
สายสิงห์ทอง ได้นำเสนอไป ไปทำแล้วไม่เกิดประโยซนํ แล้วถ้าไปประขุมกับขาวบ้าน 
เราก็จะเป็นหนังหน้าไฟซาวบ้านก็จะมาถามมาติดตาม สุดท้ายสามสี่ปีก็ไม่มีไม่เห็น 
เป็นรูปธรรมขึ้นมา ท่านรองนายกได้คุยเรื่องสกายวอล์คได้คุยกันมานานแล้วก็ยังไม่ 
เห ็นเกิดเลย เพราะระดับเราทำไม่ได้ต้องเป็นระดับจังหวัด ถามว่าจังหวัดเขายังไม่ 
เดินกันเลยไปเดินถามว่าเกิดประโยซนํอะไร เรา ททท.เหมือนที่ท่านพูดดืกว่า ทำ 
ทันทีที่ทำได้ ขอขอบคุณ
- ขอเซิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมเองเป็นคนลงพื้นที่รองบายกอบจ.ลำปาง เวลาเกิด 
อุทกภัยทั้งหลาย แต่ทุกอย่างเกินศักยภาพหรือไม่เกิน ผมไม่ทราบ ผมไปหาท่านเซน 
ปานสังข์ ท่านชาญณรงค์ มาเรียน เขามีงบประมาณไหม ถ้าไม่มีงบประมาณ คุณก็ 
ทำเร ื่องขอมา คุณพูดแต่ปากไม่ได้ ต ้องทำเร ื่องมาพร้อมรูปถ ่าย จะใช้อะไรจะ 
แถ้ปีญหาอย่างไร ท่อมันขาดท่านก็ทำเรื่องมา ท่านต้องลงพื้นที่ด้วย สบปราบท่านไม่ 
ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ และอีกเรื่อง ททท.เอาการท่องเที่ยวเราทำหมดแล้ว เราไม่ 
ประสบความสำเร ็จเพราะต ิดท ี่ป ่าท ี่อ ุทยาน วิธีการในการแก้นอกจากโครงการ 
พระราซดำริเท่านั้นที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ถ้าขอเหมือนเดิมสกายวอล์คที่เราเคยฝืนไว้ 
ออกแบบอะไรทั้งหลายมันทำไม่ได้ ต้องเป็นโครงการพระราซดำริ ก็มีหลายอย่าง ผม 
คิดว่าจะทำให้เกิด และถ้าเราฝืนร่วมกันฝืนนั้นก็จะเป็นจริง ขอขอบคุณ
- มีสมาซิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีช้อเสนอ เชิญเสนอ
- ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์



นายธีรพล ศรีวงษ์
ส.อบจ.อ.งาว

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมธีรพล ศรีวงษ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภองาว อยากขอเรียนให้ที่ประชุมให้ทราบว่าในช่วงนี้ที่ใน 
อำเภองาว มีฝนตกหนักและมีการลง 1=6^6๖๐๐^ 1๒6 เกี่ยวกับถนน ตอนนี้มีตำบล 
บ้านอ้อน กับตำบลบ้านร้อง เพื่อนสมาซิกทุกท่านอาจจะเคยเห็นถนนเส้นนี้เป็นถนน 
ลูกรังอย่างเช่นตำบลบ้านอ้อน เข้าสู่บ้านนํ้าหกสู่แหล่งท่องเที่ยวนํ้าตกแม่แก้ นํ้าตก 
เกาฟุ จะเห็นได้ว่าถนนเละมาก แต่อันนี้จะเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าถนนนี้อยูใน 
เขตอุทยานแห่งชาติและอยู่ในเขตป่าไม้และลุ่มนํ้าซ ั้นหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินการ 
ในช่วงที่ผ่านมา สมาซิกในเขตพื้นที่ทั้งสองท่านก็ได้ประสานกับอบต.ทำหนังสือโดย 
จะใช้มาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยหัวหน้าอุทยานก็ได้เซ็นต์ผ่านทาง 
หน่วยป่าในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เซ็นต์ผ่านไป่แล้ว แต่เมื่อเข้าที, 
ประชุมของกรมป่าไม้เขาไม่อนุญาต อันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าถนนเส้นนี้ไมใช่สายทาง 
ของเราแต่เราก็เคยเอางบประมาณไปซ่อมแซม ตอนที่เขาไม่เข้มงวดเรื่องป่าไม้ใน 
ส่วนของตำบล บ้านร้องก็ฃึ้นแม่ดำหล้า ก็อยู่ใน 1=36613๐๐  ̂ 1๒6 เหมือนกันและขอ 
ฝากอีกหนึ่งเรื่อง ถนนสายทางเราช่วงที่ผ ่านมาตีขึ้นมาก ไม่มีการลง 1=3661300^ 
1๒6 เหมือนกับหลายจังหวัด บางพื้นที่มีการเอาต้นกล้วยไปปลูก ร้องเรียนกันผ่าน 
โ306)3๐0^ 1๒6 อยากจะแจ้งให้ท ี่ประชุมทราบว่าของอำเภองาว ไม่ใช่พื้นที่
รับผิดชอบของเรา ถ้าเราจะเข้าไปดำเนินการก็อยู่ในเขตป่าเขตอุทยาน เรื่องที่สอง 
คืองบอุดหนุนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิธิกร 
ธรรมลังกา ได้อภิปรายว่างบอุดหนุนให้กับ สพม.เรื่องการตีกษาซึ่งถ้าไม่ดำเนินการ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน งบอุดหนุนจะตกไปเลย ฝากท่านผู้บริหารด้วยว่าการทำ 
งบประมาณเมื่อผ่านข้อบัญญัติแล้ว สมาซิกในเขตพื้นที่ที่ได้เสนอโครงการขอรับการ 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากอบจ.ไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ ก็ได้มีการประซาสัมพันธ์ 
แล้ว ที่ผมดูในเอกสารมีหกที่ เราประชุมกำนันผู้[หญ่บ้าน เราประขาสัมพันธ์ หัวหน้า 
ส่วนก็ประซาสัมพันธ์ตลอดถึงเวลาเราไปทำประชาคมในพื้นที่ผอ.สถานตีกษาหลาย 
แห่งก็เป็นกรรมการด้วย ที่ผ่านมาทุกปีจะไม่มีปีญหาแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาจะมี 
ปีญ,หา ท่านนิธิกร ธรมลังกา ก็ได้สอบถามในที่ประชุมซึ่งท่านนายกเป็นผู้บริหารก็ 
รับปากและจะดูแลเรื่องนี้!ห้อันนี้ก็ฃอบคุณมาก และในปีต่อไปที่ผมเห็นก็มีอีกในการ 
พัฒนา ผมดีใจสมาซิกน้องใหม่หลายท่านเลยหรือคนเก่าก็ได้ทำในเรื่องหลายด้านใน 
การพัฒนาในการที่จะเอางบประมาณของ^ บจ.ไปช่วยเหลือประซาซน ไปสนับสบุน 
หลายด้านก็ฃอขอบคุณ ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านพงษ์พันธ์ กุญชร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมพงษ์พันธ์ กุญชร สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้ห่ม ผมขออนุญาตเสริมท่านธีรพล ศรีวงษ์ เรื่อง 
ต้นกล้วยบนสายทางจริง 'ๆ ต้นกล้วยพร้อมทุกอย่างพร้อม แต่ว่าพื้นที่ผมสจ.เอาอยู่ 
ตอนนี้ก็รอดูว่าให้เวลาผู้บริหารดูและฑีมงานช่างสายทางคอยสำรวจ จริง  ๆ ก็ดู'ว่าปี



นายพงษ์พันธ์ กุญชร
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายนิธิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองส์าปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

๒๕๖๖ ความคืบหน้าจะไปถึงตรงไหน เพราะว่าถนนทางสายทางของเราในเขต 
พื้นที่ของผม ค่อนข้างจะยํ่าแย'มาก ซึ่งท่านเลขาก็ได้ลงพื้นที่แล้ว แต่จริง  ๆ ถ้าสมมุติ 
ว่านานไปสจ.อาจจะไม่ขลัง จะเอาไม่อยู่ ก็ฝากผู้บริหารดูให้หน่อย ซึ่งฝ่ายบริหารก็ 
ได้ลงพื้นที่แล้ว จริง  ๆ ต ้นกล้วยอะไรหลาย  ๆ อย ่างพร ้อมแล ้ว แต่ซลอไว้อยู่ 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านนิธิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง อยากจะฝากท่านผู้บริหาร ตอนบี้แม้ 
สถานการณี!ควิดอาจจะเบาบางลงไปบ้าง แต่ในเขตพื้นที่ของผมซึ่งเป็นชายแดนกับ 
พี่ขายของผมคือท่านวิลาศ จันทร์ทา ตอนบี้ ๖ หมู่บ้านติดโควิดและผลกระทบของ 
ครอบครัวกับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดประมาณ ๑๕๐ ท่าน ๑๕๑ ครอบครัว เทศบาล 
ตำบลด้นธงขัยได้ทำหนังสือมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์ 
จากพวกเราว่าเราจะมืบทบาทช่วยเหลือเขาอย่างไรเหมือนที่เราเคยทำในพื้นที่อื่น  ๆ
มืทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๓ หมู่บ้านเป็นเขตของท่านวิลาศ จันทร์ทา ๓ หมู่บ้านเป็นเขต 
พื้นที่ผม ตำบลด้นธงขัย มีสมาชิกสภาสองท่าน ขอขอบคุณ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในส่วนของท่านนิธิกร ธรรมลังกา เราก็คงไปดูอีกทีหนึ่ง 
ว่าจะทำอย่างไรต่อ ขอขอบคุณ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนุญาตตอบเรื่องเงินอุดหนุนที่ท่านธีรพล ศรีวงษ์ ได้ 
สอบถามเงินอุดหนุนต้องรอเงินรายได้ท่วมก่อน ส่วนใหญ่จะมาตอนหลังส่วนหนึ่งเรา 
ต้องทำภารกิจท่านนายกให้ท่านดูแล'ปิญหาความเดือดร้อนของพี่บ้องขาวบ้าน ถ้า 
เงินภาษีเข้าต้องเอาไปตอบสนองให้ท่านก่อน ถ้าไม่ตอบสนองท่านก็บอกว่าทำไมผม 
ไม่ได้ แต่ทุกโรงเรียนที่ผ่านข้อบัญญัติมาเป็นเงินอุดหนุนจะต้องให้เงินเข้าก่อน สอง 
ในกรณีที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าโซลาเซลล์อะไรทั้งหลายท่านได้ 
สอบถามผมมา เนื่องจากท่านไม่ได้ทำหนังสือร้องขอ ผมก็ได้ทวงให้กองช่างได้ทวง 
ถามไปหมดแล้ว แต่เขาไม่ได้ตอบมา เขาไม่ประสงค์ อยากจะนำเรียนให้ท่านธีรพล 
ศรีวงษ์ และอีกเรื่องนํ้าตกเกาฟุ แม่แก้ ทั้งหลายเป็นกรณีว่ารัฐบาลขุดบี้เขาบังคับใช้ 
กฎหมายแรงมาก ถ้าในยุคก่อนเราจะเอาเครื่องจักรกลเราไปใช้ แต่ตอนบ้ีจะต้องทำ 
เพวบ ร่วมกันท่ีจะแก้ไขษีญหาได้ เฬอบ กับป่าไม้ อุทยาน อบจ. อบต. ให้เขาร้องขอ 
เรามา เราถึงจะนำเครื่องจักรกลส่งเข้าไปช่วยดำเนินการได้ เร่ืองถนนท่านธีรพล ศรีวงษ์ 
ท่านพงษ์พันธ์ กุญฃร ถ้ามือะไรให้ท่านบอกมาเพราะว่าเรามืขุด ททท. มืขุดช่างที่ 
รับผิดขอบแต่ละโซนอยู่แล้ว ถ้าเกิดอุทกภัยทั้งหลายถ้าหากเดือดร้อนจริง  ๆในวันนี้ 
เราได้ผ่านวาระที่สอง วาระที่สาม เงินลำรองจ่ายสามสิบกว่าล้านบาทไปแล้ว



นายพิษณุพล ประสาน ขอนำเรียนท่านนายกให้ ส่วนโควิด ๖ หมู่บ้าน เดี๋ยวจะนำเรียนท่านนายกให้ ส่วน 
รองนายกอบจ.ลำปาง เร ื่อ งก ารท ่อ งเท ี่ยวอ ยาก จะให้ท ่านซุล ีว ันทน์ สายสิงห ์ทอง ได้ช ี้แจงเพ ิ่ม เต ิม

ขอขอบคุณ
นางซุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การ 
ที่ปรึกษานายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหลากหลาย

ภารกิจ และหนึ่งในนั้นภารกิจหนื่งที่ลำคัญก็คือด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่ภารกิจ 
อ่ืน ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภคต่าง  ๆ หรือการแก้ไขปิญหาความเดือดร้อน 
ของประซาซนด้านต่าง  ๆ ก็ตาม ด้านเหล่านี้ทีมผู้บริหารนำโดยท่านนายกตวงรัตน์ 
โลห้สุนทร ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ล้าถามว่าทำไมด้านการท่องเที่ยวต้องทำ ทำไม 
ไม่ให ้หน่วยงานที่เก ี่ยวข ้องทำ ท ่าน อย ่าล ืมว ่าอบ จ.ก ็ค ือ เจ ้าเม ืองห น ึ่งใน ภาค 
ประซาขน ผู้ว ่าราซการจังหวัดก็เป็นเจ้าเมืองในภาคราซการที่ได้รับการแต่งตั้งมา 
เม ื่อเราเป ็นเจ ้าเม ืองภาคประซาซนก็ค ือท ่านต้องทำท ุกด ้านท ี่เก ี่ยวข ้องก ับด้านน ี้ 
ในขณะที่ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ ด้านความเป็นอยู่ของราษฎรต่าง  ๆ ก็ต้อง 
ทำไปควบคู่กับภาคราฃการ ในด้านการนำด้านการท่องเที่ยวก็เซ่นเดียวกัน ท่านก็ทำ 
ไปพร้อมๆกัน เพื่ออะไร เพื่อขาวลำปาง เพื่อคนลำปางเดินไปควบคู่กับภาคราซการ 
ซ่ึง ททท.ม ีหน ้าท ี่ด ้านการตลาดนำการท ่องเท ี่ยวท ี่ต ิดตลาดแล้ว ไปขายสู่ตลาด 
ประเทศไทย และตลาดโลก ซ ึ่งจ ังหวัดลำปางไม่ได ้ร ับการคัดสรร เลือกแหล่ง 
ท่องเที่ยวเข้าสู่ตลาดโลก แต่มืระคับตลาดประเทศไทย ทกจ.หรือท่องเที่ยวและกีฬา 
ม ีห น ้าท ี่พ ัฒ นาแหล ่งท ่องเท ี่ยว ซ ึ่งถามว ่าเราสามารถไปขอร ับการสน ับสน ุน 
งบประมาณได้หรือไม่ เขาคงมองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่อยู่แล้ว มี 
งบประมาณอยู่แล้ว การที่จะไปขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหลักคง 
เป็นไปไม่ได้ นอกจากเราใข้งบประมาณของเราเอง ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภารกิจที่ 
เร่งด่วนเท่านั้น ลำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรณีหรือการนำเข้าสู่อ ุทยานธรณีจังหวัด 
เป็นนโยบายของท่านนายกตวงรัตน์ โส่ห์สุนทร ที่อยากทำให้การท่องเที่ยวบ้านเรามี 
การท่องเที่ยวที่ยังไร้รูปแบบ มีแต่ท่องเที่ยวที่แยกออกไปเป็นแหล่งวัฒนธรรมหรือ 
ด้านท่องเที่ยวเชิงธรรมฃาติ ที่ยังไม่ได้มีการเป็นศูนย์รวม แต่เน ื่องจากอบจ.เรามี 
วัตถุดิบมากมาย มีหอดูดาว มีศูนย์วิทยาศาสตร์ มีพิพิธภัณฑ์ต่าง  ๆ ที่อยู่ในการดูแล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มากมาย ซึ่งเรามีหน้าที่มารวบรวมและใน 
พื้นที่ของท่าน ล้าท่านเห็นว่ามีอะไรที่ทำให้เป็นแหล่งที่ติดตลาด หรือส่งเสริมพื้นที่ 
ของท่านขึ้นมาได้ท่านก็ทำควบคู่กันไปกับการดูแลประขาขนในพื้นที่ของท่าน ซึ่งเรา 
คิดว่าสามารถทำได้ ทุกท่านมีความสามารถ มีศักยภาพพอที่จะนำสิงเหล่านี้ชี้นมาทำ 
ได้ แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้หมายถีงนํ้าตก ถํ้า สวนดอกไม้ อาจจะเป็นวัดที่มีการศึกษา 
ว่ามีหีบธรรมโบราณ หรือลวดลายอื่นที่สวยงาม แต่ยังไม่มีใครสนใจ ท่านหยิบยกสิ่ง 
เหล่านี้ชี้นมาได้ ชูเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเที่ยวได้ คิดว่าคงต้องรอนายก 
ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ที่จะมาชี้แจงเหตุผลอะไรที่ท่านอยากจะให้จังหวัดลำปาง เป็น 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดก่อนจะไปสู่ระดับประเทศ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล - มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือมีข้อเสนอ เชิญเสนอ
รองประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านซาญณรงค์ มาเรียน



นายชาญณรงค์ มาเรียน
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นางฉันทพัฒน์ โนปีง 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมชาญณรงค์ มาเรียน สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่ทะ สืบเนื่องจากโรงเรียนวอแก้ววิทยา ท่ี 
มีการขออนุมัติงบประมาณจากสภาหลาย  ๆ อย่าง อยากจะนำเรียนฝ่ายบริหารว่า 
เมื่อโรงเรียนได้ขออนุมัติงบประมาณจากสภา อยากจะให้ฝ่ายบริหารเชิญซวนท่าน 
สมาซิกสภาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสักครั้ง เพื่อดูบริบททั้งภายนอกและภายในชอง 
โรงเรียน เพื่อจะได้ศึกษาเป็นแนวทางว่าการที่เราได้นำงบประมาณลงไป ตอบโจทย์ 
กับโรงเรียนและการศึกษาหรือไม่ ขอขอบคุณ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในส่วนของโรงเรียนวอแก้ววิทยา เนื่องจากนโยบายของ 
ท่านนายกต้องการจะเน้นเรื่องการศึกษาให้โรงเรียนวอแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของ 
อบจ.ลำปางเราและเป็นโรงเรียนเดียวของ อบจ.ท่านก็ต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียน 
วอแก้วให ้ม ีค ุณภาพและมีส ิงท ี่ด ี  ๆ ให ้ก ับโรงเรียน ตอนนี้ก ็อยู่ในระหว่างท ี่เรา 
ปรับปรุงดูแลอยู่ เพราะก่อนที่เราจะดูแลรู้สึกว่าขาดการบริหารขาดการดูแล ถ้าท่าน 
ไปดูตอนนั้นสภาพก็ไม่น ่าดู แต่ ณ ตอนน ี้เรากำล ังเข ้าบร ิหารจ ัดการเร ื่องของ 
กระบวนการทั้งข้าราชการ ทั้งสถานที่โรงเรียน แต่ถ้าเกิดเราทำได้พอดีพอสมควรก็ 
จะเชิญท่านไปชม ก็เป็นโรงเรียนที่ต้องการให้ซนบทมีคุณภาพที่ดี แต่ถ้าในระยะใกล้ 
ถ ้าเก ิดท ่านใดสนใจอยากจะไปดูเร ื่องการศึกษาเล ่าเร ียนของโรงเรียน อบจ.เป็น 
อย่างไร ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งก็คือท่านบุญเนตร เตซะอุ่น 
ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ท ี่เราเรียนเชิญท่านไปเป็นคณะกรรมการ แต่ ณ 
ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงอยู่ คงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ก็มีความ 
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะท่านสมาซิกสภาองค์การรบริหารส่วนจังหวัดลำปางอยากจะ 
ไปเยี่ยมเยือนในฐานะที่ท่านอนุมัติงบประมาณของ อบจ.เข้าไปดูแลโรงเรียนวอแก้ว 
วิทยาของเรา ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านฉันทพัฒน์ โนปิง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันฉันทพัฒนํ โนปิง สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๖ อำเภอเมืองลำปาง ดิฉันเห็นด้วยกับท่านซุลีวันทน์ 
สายสิงห์ทอง ที่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ามาที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว ซ่ึง 
ดิฉันเองอยู่ในพ้ืนท่ีเขต ๖ ซึ่งจะมีการท่องเท่ียวหลายพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นของชาติพันธุไทลื้อ 
ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องภาษาการแต่งกาย และอาหาร รู้สึกว่าจะโดดเด่นในภาคเหนือมีอยู่ 
๗ จังหวัด ที่มีการประสานกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม ถ้าหากมีการพัฒนาในส่วนของการ 
ท่องเที่ยวก็ยินดีจะให้ความร่วมมือทุกอย่างเพื่อจะให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต 
ของตัวเองและอีกเร ื่องต ้องขอขอบพระคุณท่านนายกตวงรัตน ์ โส่ห์สุนทร และ 
ผู้บริหารทุกท่านที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับถุงยังชีพ ท่ี



นางฉันทพัฒน่ โนปัง 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ๋ึ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ช่วยเหลือผู้ที่คลัสเตอร์ผู้ที่ติดโควิดที่รพสต.ศรีหมวดเกล้าก็จำนวนเยอะซาวบ้านก็ฝาก 
ขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือซาวบ้านที่เกิด 
ปัญหาขึ้น ก ็ม ีเส ียงตอบรับที่ด ีก ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราและ 
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การประสานงานก็ฃอขอบพระคุณแทนซาวบ้านทุกท่านด้วย 
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเสนอเกี่ยวกับสภาวะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนํ้าท่วม ก็อยากจะให้ 
อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำป างท างผ ู้บ ร ิห ารข อ งเราอ ยาก เส น อ ให ้ซ ื้อ  
เครื่องจักรกลอาจจะเป็นรถแบคโฮคอยาวเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่นํ้าท่วมขังและ 
ในพื้นที่ของดิฉันก็มีผักตบขวาเป็นจำนวนมากทำให้ไปอุดตันฝายกั้นนํ้าทำให้นํ้าท่วม 
ในหลายพื้นที่ด้วยกัน ล้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะเสนอให้เราซื้อเครื่องจักรเกี่ยวกับ 
แบคโฮคอยาวที่จะช่วยเอาผักตบขวาออกจากคลองและในสภาวะหลาย  ๆ สภาวะ 
ด้วยกันไม่ว่าจะในช่วงที่หน้าแล้งก็จะขาดนํ้าในเขตพื้นที่ของดิฉันเองในส่วนของ 
ตำบลกล้วยแพะเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนนี้าเป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาต้องขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่อบจ.ที่เอารถไปช่วยส่งนํ้าให้ขาวบ้านลงในแท็งนํ้า บางครั้งรถก็มีไม'ทั่วถึง 
บางทีก็มืสองสามคัน เสียไปสองคัน ตอนนี้ก็ใซ้อยู่คันเดียว บางครั้งพื้นอำเภอเถิน 
ต้องการนํ้าด่วนก็ต้องโยกไปอำเภอเถิน พื้นที่ของเราก็ไม่มีนํ้าใข้ก็อยากจะขอให้ทาง 
ผู้บริหารช่วยสนับสนุนหรือซื้อรถบรรทุกนี้าอ ีกหนึ่งคันเพื่อช่วยแก้ป ัญหาให้กับ 
ขาวบ้าน ขอขอบคุณ
- ขอเขิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตอนนี้งบประมาณเรามีน้อย ผมก็พยายามที่จะประสาน 
สิบทิศให้หลายหน่วยงาน ทีแรกกระทรวงมหาดไทยก็จะเอาเครื่องจักรกลมาให้เรา 
สุดท้ายก็เจอโควิดท่านก็บอกว่าได้ตัดงบประมาณไปช่วยซื้อวัคซีน ในโอกาสข้างหน้า 
ล้ามีงบประมาณจากส่วนกลางผมจะนำเรียนท่านนายกให้ ล้าจำเป็นเร่งด่วนอาจจะ 
ขอจ่ายขาดเงินสะสม ต้องนำเรียนท่านนายกก่อนเพราะตอนนี้ท่านติดประขุม ท่าน 
จึงมอบหมายให้รองคนที่หนึ่งกับผมมาขึ้แจง ล้ามีอะไรท่านก็โทรสายตรงมาได้เลย 
เราจะได้ไปลงพื้นที่เพราะว่าในส่วนหนึ่งท่านก็มอบหมายให้ในการให้ผมลงพื้นที่ ล้ามี 
ช่องทางอื่นที่ผมพอสามารถจะช่วยได้มีเครื่องจักรที่ ปภ.เขต ๑๐ แต่นํ้ามันเขาไม่มี 
เขามีแต่เครื่องจักรเป็นพันล้านแต่กรมตั้งค่านํ้ามันให้เขต ๑๐ แค่สองล้าน เราต้องหา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยกันว่าใครจะเป็นนํ้ามัน แต่เราไม่สามารถไปช่วย 
ได้ เพราะเราไม่มีพื้นที่ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นล้าไม่มีงบประมาณเกิน 
ศักยภาพท่านต้องทำหนังสือร้องขอมาให้เราจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าจะแก้ 
กันแบบไหน นำเรียนเบื้องต้นให้ท่านฉันทพัฒน์ โนปัง ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านบุญธฤต ธนะสุวัตถ่ิ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมบุญธฤต ธนะสุวัตถิ่ สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอเมืองลำปาง ตอนแรกผมตั้งใจจะพูดเรื่องการขอยืม



นายบุญธฤต ธนะสุวัตถ๋ิ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

ปิดประชุม

เครื่องจักรจาก ปภ.เขต ๑๐ แต่ได้ยินท่านรองนายกพูดแล้ว ก็สบายใจขึ้นเยอะเลย 
เพราะตัวผมและคณะของฟ้องกันภัยได้ไปหารือกับ ปภ.เขต ๑๐ มาแล้ว ก็ถือว่าเฟ้น 
การแจ้งให้สมาขิกสภาทุกท่านทราบไปด้วยเลย ปภ.เขต ๑๐ มีเครื่องจักรหลายอย่าง 
มากที่เราสามารถเอามาใซได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องนั้าหรือเรื่องภัยพิบัติต่าง  ๆ เรา 
สามารถไปใขิได้แต่ว่าตอนนี้มีสิ่งที่ฃัดกันระหว่างระเบียบของปภ.และของอบจ.ยัง 
ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก็ได้ทราบว่าอบจ.กำลังหาซ่องทางในการใฃ้อยู่ ตังน้ัน 
เรื่องการซื้อเครื่องจักรอาจใข้เวลามากเกินไป แต่ล ้าเราสามารถยืมเครื่องจักรจาก 
ทาง ปภ.เขต ๑๐ ก ็จะซ ่วยได ้เยอะเลย ก ็ฝากฝ ่ายบริหารประสานงานให ้ด ้วย 
ขอขอบคุณ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมอยากจะนำเร ียนเร ื่องปภ.เขต ๑๐ การท ี่เขาจะเอา 
เครื่องจักรออกมาได้จังหวัดต้องประกาศภัยพิบัติ กรณีพื้นที่อำเภอวังเหนือเขตท่าน 
ประธานเรา อ่างเก็บนั้าแม่เฮ ียวแตก นํ้าท่วมท่านผู้ว่าราซการจังหวัดไม่เปีดภัยให้ 
จนผมทำให้เปีดภัย และนำเครื่องจักรกลเข้าไปซ่วย ๒-๓ เดือนก็แก้ไข'ได้ อันดับแรก 
ผู้ว่าราขการจังหวัดจะต้องเปิดภัยก่อน ๒. ปีที่ผ่านมากรมเขาตั้งงบประมาณนํ้ามันไว้ 
สิบล้านบาท ปีนี้กรมให้งบประมาณเพียงแค่สองล้านบาท เขาดิ้นไม่ได้ แต่เราก็หา 
ซ่องทางอยู่ว่าจะซ่วยกันอย่างไร ตอนนี้ผมได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.เทศบาลตำบล ให้ตั้งงบประมาณนํ้ามันไว้รอเพราะนโยบายของท่านนายกเราก็ 
จะเอาเครื่องจักรไปให้และท้องถิ่นต้องซ่วยเหลือตัวเองบ้าง เพราะล้าฟรีแล้วรู้สึกว่า 
เยอะเหลือเกินดำเนินการไม่ทัน ขอขอบคุณ
- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรในวาระนี้อีกหรือไม่ 
-ไม่มี ขอปิดประชุม

เวลา ๑๔.๔๑ น.

(ลงขื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวยื)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(ลงข ื่อ)--------- / '---------------- ผู้"ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายถาวร บุปผาเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


